



กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ
(ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก
ในลักษณะจัดชุด (Package)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ความเป็นมา	3
ส่วนที่ 2	กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ของประเทศไทย	5
ส่วนที่ 3	วัตถุประสงค์เชิงนโยบายในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)	6
ส่วนที่ 4	สาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ	7
ส่วนที่ 5	ประเด็นรับฟังความคิดเห็น	13
ภาคผนวก	(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)	15

เมื่อสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป สำนักงาน กสทช. จะนำเสนอให้ กสทช. พิจารณาความคิดเห็นที่ได้รับ โดยเมื่อ กสทช. ได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นประการใด สำนักงาน กสทช. จะแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของ (ร่าง) ประกาศให้ สอดคล้องตรงกันทั้งฉบับต่อไป

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา

1.1 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 261 ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยในประกาศ กสทช. ดังกล่าว ได้กำหนดให้ กสทช. นำขายงานดาวเทียมที่การอนุญาตเดิมกำลังจะสิ้นสุดลง หรือสิ้นสุดลงแล้ว หรือที่ไม่มีผู้ได้รับอนุญาตก่อนที่แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมมีผลใช้บังคับมาจัดชุด (Package) ตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและทางธุรกิจ รวมทั้ง ให้มีการคัดเลือกผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าวด้วยวิธีการประมูล ในรูปแบบ Sequential Ascending Clock Auction เพื่อตัดสินผู้ชนะการคัดเลือก และราคาสุดท้ายสำหรับชุดขายงานดาวเทียม โดยมีรายละเอียดการจัดชุดขายงานดาวเทียม (Package) และราคาขั้นต่ำของการอนุญาต ดังนี้

ชุดขายงานดาวเทียมที่ (Package No.)	ขายงานดาวเทียม	สถานะของสิทธิ	ตำแหน่งวงโคจร (องศาตะวันออก)	ราคาขั้นต่ำ (บาท)
1	THAICOM-C1	ชั้นสมบูรณ์	50.5	374,156,000.-
	THAICOM-N1	ชั้นสมบูรณ์		
	THAICOM-51E	ชั้นต้น	51	
2	THAICOM-A2B	ชั้นสมบูรณ์	78.5	360,017,000.-
	THAISAT-78.5E	ชั้นต้น		
3	THAICOM-IP1	ชั้นสมบูรณ์	119.5	397,532,000.-
	THAICOM-P3	ชั้นสมบูรณ์		
	THAISAT-119.5E	ชั้นต้น	120	
	THAISAT-120E	ชั้นต้น		
4	THAISAT-126E	ชั้นต้น	126	8,644,000.-
5	THAICOM-G3K	ชั้นสมบูรณ์	142	189,385,000.-
	THAISAT-142E	ชั้นต้น		

1.2 สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ในวันที่ 15 มกราคม 2566 โดยมีผู้ชนะการประมูลในแต่ละชุดขายงานดาวเทียม ดังนี้

ชุดขายงานดาวเทียม	ผู้ชนะการคัดเลือก
ชุดที่ 1	ไม่มีผู้ยื่นความต้องการ
ชุดที่ 2	บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด
ชุดที่ 3	บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด
ชุดที่ 4	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ชุดที่ 5	ไม่มีผู้ยื่นความต้องการ

- 1.3 กสทช. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก (ข่ายงานดาวเทียมชุดที่ 1 และ 5) ภายหลังเสร็จสิ้นการคัดเลือกสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และเห็นชอบให้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ต่อแนวทางการดำเนินการสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก
- 1.4 สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแนวทางการดำเนินการสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก (ชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 1 และ 5) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดประเด็นที่ขอรับฟังความคิดเห็นสำหรับแนวทางการดำเนินการสำหรับการอนุญาตฯ ทั้งสิ้นจำนวน 8 ประเด็น ทั้งนี้ มีหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำนวน 5 หน่วยงาน
- 1.5 ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) พร้อมทั้ง เห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศฯ เป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกาศบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไป

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย

2.1 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

มาตรา 27 ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสิทธิให้เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังต่อไปนี้

(14/1) ดำเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ และดำเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน ในกรณีที่มีการรักษาสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ กสทช. อาจสละสิทธิดังกล่าวได้ตามที่กำหนดในแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งประกาศเหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ ในการดำเนินการให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช. มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต ค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี จะต้องรับภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้วเหลือเท่าใดให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

มาตรา 28 ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให้น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดได้

2.2 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3 ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. 2563)

2.4 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์เชิงนโยบายในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

กสทช. ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงนโยบายในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2562) และที่แก้ไขเพิ่มเติม แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2566) หลักปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) หลักทฤษฎีและหลักการที่เป็นสากล ตลอดจนเจตนารมณ์ของนโยบายแห่งรัฐ โดยมีแนวคิดตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกระจายทรัพยากรของชาติอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เชิงนโยบายสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) เรียงตามลำดับความสำคัญ มีดังนี้

- 1) เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย
- 2) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
- 3) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจดาวเทียมอย่างเสรีและเป็นธรรม
- 4) จัดสรรสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพื่อประโยชน์ของรัฐ โดยให้สะท้อนมูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) นั้น จะต้องคำนึงถึงหลักดุลยภาพในการกำกับดูแล 3 ประการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ได้แก่

- 1) **การจัดสรรสิทธิในตำแหน่งวงโคจรและการทำงานคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด** ตำแหน่งวงโคจรและคลื่นความถี่สำหรับกิจการดาวเทียมถือว่าเป็นทรัพยากรของประชาชนทุกคน จะต้องดำเนินการจัดสรรสิทธิการเข้าใช้ให้แก่ ผู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยวิธีการจัดสรรสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ วิธีการคัดเลือก เนื่องจากผู้ที่ชนะการคัดเลือกจะเป็นผู้ที่นำสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและคลื่นความถี่ไปใช้งานให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
- 2) **การแข่งขันเสรีโดยอย่างเป็นธรรม** การกำกับดูแลจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมและกฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่เอื้อให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการรายใหญ่กระทำการกีดกันการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ การกำกับดูแลจะต้องเป็นลักษณะได้สัดส่วน (Proportionate) และไม่เป็นภาระของผู้รับอนุญาตจนเกินควร (Light-handed)
- 3) **ประโยชน์ของรัฐที่สะท้อนมูลค่าของทรัพยากร** โดยรัฐจะได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรของชาติในรูปของรายได้เข้ารัฐทั้งเงินที่ได้รับจากการคัดเลือกสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และภาษีที่ได้รับจากการประกอบกิจการ และการนำทรัพยากรดังกล่าวไปจัดสรรสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ส่วนที่ 4 สารสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ

4.1 การจัดชุดข่ายงานดาวเทียมในการคัดเลือก (Satellite Package)

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศ เป็นการอนุญาตในลักษณะ จัดชุด โดยการนำสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก มาจัดแบ่งออกเป็น 2 ชุด (Package) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ชุดข่ายงานดาวเทียม A

ตำแหน่งวงโคจร (องศาตะวันออก)	ข่ายงานดาวเทียม	สถานะของสิทธิ	คลื่นความถี่ที่สามารถใช้งานได้	เงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งาน
50.5	THAICOM-C1	ชั้นสมบูรณ์	C, Ku	1) ต้องนำคลื่นความถี่ของข่ายงานดาวเทียมที่เป็นสิทธิชั้นสมบูรณ์ขึ้นใช้งานบนดาวเทียมภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 และต้องใช้งานคลื่นความถี่อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุ 2) ข่ายงานดาวเทียม THAISAT-51E อยู่ในกระบวนการประสานงานคลื่นความถี่ และยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจส่งผลให้มีข้อจำกัดการใช้งานคลื่นความถี่ในอนาคต 3) การใช้งานคลื่นความถี่ย่าน X ถูกจำกัดให้ใช้งานเฉพาะในกิจการด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะตามที่ กสทช. จะกำหนดเงื่อนไขการใช้งานต่อไป 4) การใช้งานคลื่นความถี่ย่าน Ka (28 GHz) ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ร่วมกับกิจการอื่นตามที่ กสทช. จะกำหนดต่อไป
	THAICOM-N1	ชั้นสมบูรณ์	C, Ku	
51	THAISAT-51E	ขั้นต้น	C, Ku, Ka, L, S, X	

2) ชุดข่ายงานดาวเทียม B

ตำแหน่งวงโคจร (องศาตะวันออก)	ข่ายงานดาวเทียม	สถานะของสิทธิ	คลื่นความถี่ที่สามารถใช้งานได้	เงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งาน
142	THAICOM-G3K	ชั้นสมบูรณ์	Ku	1) ต้องนำคลื่นความถี่ของข่ายงานดาวเทียมที่เป็นสิทธิชั้นสมบูรณ์ขึ้นใช้งานบนดาวเทียมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา [1ปี] และต้องใช้งานคลื่นความถี่อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุ 2) ข่ายงานดาวเทียม THAISAT-142E อยู่ในกระบวนการประสานงานคลื่นความถี่และยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจส่งผลให้มีเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่เพิ่มเติมในอนาคต
	THAISAT-142E	ขั้นต้น	C, Ku, Ka, L, S, X, Q, V	

ตำแหน่งวงโคจร (องศาตะวันออก)	ขั้วงานดาวเทียม	สถานะ ของสิทธิ	คลื่นความถี่ที่ สามารถใช้งานได้	เงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งาน
				3) การใช้งานคลื่นความถี่ในย่าน X ถูกจำกัดให้ใช้งานเฉพาะในกิจการด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะตามที่ กสทช. จะกำหนดเงื่อนไขการใช้งานต่อไป 4) การใช้งานคลื่นความถี่ย่าน Ka (28 GHz) ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ร่วมกับกิจการอื่นตามที่ กสทช. จะกำหนดต่อไป

4.2 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมคัดเลือก

กสทช. กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกโดยอ้างอิงมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นหลัก

นอกจากนั้น ได้กำหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานประกอบการในประเทศไทย ต้องมีใช้คนต่างด้าวและผู้มีอำนาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

4.3 วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก

4.3.1 วิธีการคัดเลือก

เพื่อความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและทางธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการดาวเทียม จึงเห็นควรกำหนดแนวทางเลือกสำหรับวิธีการคัดเลือกเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) โดยแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก ดังนี้

1) ทางเลือกที่ 1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดขั้วงานดาวเทียมด้วยวิธีการประมูลเสนอราคา เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการคัดเลือกของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

2) ทางเลือกที่ 2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดขั้วงานดาวเทียมด้วยวิธีการประมูลเสนออัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐ เพื่อให้มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและทางธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการดาวเทียม

4.3.2 เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก

1) พิจารณาการผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถทางด้านการเงินของผู้ขอรับอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

2) ดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 1) ด้วยวิธีการประมูลในรูปแบบการยื่นข้อเสนอแบบปิดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction/e-bidding) โดยการยื่นข้อเสนอด้านราคาในรูปแบบผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของแต่ละชุดขั้วงานดาวเทียมตามลำดับชุดขั้วงานดาวเทียม

4.4 หลักการกำหนดราคาขั้นต่ำ/ผลตอบแทนขั้นต่ำของการอนุญาต

4.4.1 ทางเลือกที่ 1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม ด้วยวิธีการประมูลเสนอราคา โดยการกำหนดราคาขั้นต่ำ ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) กำหนดจากราคาการประมูลสูงสุดในชุดข่ายงานดาวเทียมในขั้นตอนการประมูล โดย กสทช. เป็นผู้กำหนดราคาขั้นต่ำของการอนุญาตฯ โดยมูลค่าการอนุญาตฯ ดังกล่าว จะนำเสนอเป็นรายได้รัฐ ภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการอนุญาตฯ และไม่สามารถนำค่าธรรมเนียมรายปีมาหักได้

2) ในการกำหนดราคาขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด มีหลักการในการกำหนดประกอบด้วย 1) การอ้างอิงจากราคาธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อได้รับสิทธิขั้นสมบูรณ์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 2) การกำหนดมูลค่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเป็นรายข่ายงานดาวเทียม (filing) และคำนวณรวมมูลค่าเป็น Package

โดยปัจจัยที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาและกำหนดเป็นราคาขั้นต่ำของการอนุญาตฯ มีดังนี้

1) การประหยัดต้นทุนที่เกิดจากการชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข่ายงานดาวเทียมต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

2) การประหยัดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทั้งหมดของสำนักงาน กสทช.

3) ส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน

4) โอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจก่อนผู้ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมใหม่

5) ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการรักษาสิทธิของข่ายงานดาวเทียม

6) จำนวนย่านความถี่ที่สามารถใช้งานของแต่ละข่ายงานดาวเทียม

7) โอกาสในการให้บริการของข่ายงานดาวเทียม

ทั้งนี้ สามารถเขียนวิธีการประเมินมูลค่าเริ่มต้นของการอนุญาตฯ เป็นสมการได้ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาขั้นต่ำของการอนุญาตฯ} &= \text{ค่าธรรมเนียมแรกเข้า } 2 \text{ ล้านบาท/ ข่ายงานดาวเทียม} \\
 &+ \text{การประหยัดต้นทุนที่เกิดจาก ITU} \\
 &+ \text{การประหยัดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทั้งหมดของสำนักงาน กสทช.} \\
 &+ \text{ส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน} \\
 &+ \text{โอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจก่อนผู้ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมใหม่} \\
 &- \text{ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการรักษา ข่ายงานดาวเทียม (สัดส่วนที่นำไปคูณ)} \\
 &+/- \text{จำนวน Frequency Band (สัดส่วนที่นำไปคูณ)} \\
 &+/- \text{โอกาสในการให้บริการของข่ายงานดาวเทียม (สัดส่วนที่นำไปคูณ (ถ้ามี))}
 \end{aligned}$$

4.4.2 ทางเลือกที่ 2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียมด้วยวิธีการประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐ โดยการกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำ ดังนี้

1) เป็นการปันส่วนแบบ % ของรายได้จากให้บริการดาวเทียมทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยที่ในการคัดเลือกจะให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกแข่งขันกันเสนอส่วนแบ่งรายได้ (X%) เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปีที่เท่ากับ 0.25 % ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และกำหนดให้ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เมื่อได้รับสิทธิที่เป็นชุดข่ายงานดาวเทียม จำนวน 2 ล้านบาทต่อ 1 สิทธิขั้นสมบูรณ์

2) โดยสามารถเขียนวิธีการประเมินมูลค่า สรุปได้ดังนี้

สูตรการปันส่วนรายได้	เงื่อนไข
2 ล้านบาท + $[0.25 + X]\%$ ของรายได้จากให้บริการดาวเทียมทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย	$X > 0 \%$ (2 ล้านบาท ต่อ 1 สิทธิขึ้นสมบรูณ์)

4.5 ระยะเวลาการอนุญาตและขอบเขตการอนุญาต

1) การอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโครงดาวเทียมตามประกาศมีระยะเวลาการอนุญาต 20 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้มีระยะเวลาการอนุญาต 20 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว ให้มีระยะเวลาการอนุญาตเฉพาะสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมตามประกาศนี้ และเฉพาะบริการโทรคมนาคมที่ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

2) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ต้องจัดส่งแผนการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง และต้องคืนสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตให้แก่ กสทช. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต

4.6 เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด

1) ได้รับการคุ้มครองสิทธิการใช้งาน โดยไม่อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตรายอื่นจัดส่งข่ายงานดาวเทียมใหม่ที่ทับซ้อนกับตำแหน่งวงโคจรที่ได้รับอนุญาตตามประกาศ เป็นระยะเวลา 5 ปี

2) ต้องมีดาวเทียมใช้งานจริงกับข่ายงานดาวเทียมที่เป็นสิทธิขึ้นสมบรูณ์ในชุดข่ายงานดาวเทียมนั้น เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่จำกัดจำนวนดาวเทียมสำหรับใช้งานกับชุดข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต

3) กสทช. จะริบหลักประกันในการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของชุดข่ายงานดาวเทียมนั้น หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถนำคลื่นความถี่ของข่ายงานดาวเทียมขึ้นใช้งานบนดาวเทียมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

4) จัดให้มีดาวเทียมเป็นของตนเองขึ้นสู่วงโคจรเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขึ้นสมบรูณ์โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากได้รับอนุญาต

5) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนข่ายงานดาวเทียมที่เป็นสิทธิขึ้นต้นให้เป็นสิทธิขึ้นสมบรูณ์ได้จนเป็นเหตุให้ข่ายงานดาวเทียมถูกยกเลิกโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ผู้รับอนุญาตจะถูกยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิขึ้นต้นดังกล่าว พร้อมทั้งชำระค่าปรับตามที่ กสทช. กำหนดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักประกัน เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ให้ กสทช. พิจารณาได้ว่าได้ดำเนินการประสานงานคลื่นความถี่ตามข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) อย่างเต็มที่แล้ว กสทช. อาจงดเว้นการริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับ

6) ต้องจัดส่งและดำเนินการตามแผนการใช้งานข่ายงานดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่เข้าร่วมการคัดเลือก

7) ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีดาวเทียมไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้สามารถประกันความต่อเนื่องของการให้บริการได้ในระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุฉุกเฉินจนกระทั่งกลับสู่สถานการณ์ปกติ หรืออาจสร้างดาวเทียมสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินดังกล่าวได้ แต่จะนำมาใช้งานได้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ทั้งนี้ หากจะขอใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินจะสามารถใช้ได้ไม่เกินระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่เกิดเหตุฉุกเฉินและต้องดำเนินการตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

8) ต้องมีสถานีควบคุมดาวเทียม (Telemetry, Tracking, Command and Monitoring - TTC&M) และสถานีควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียม (Traffic Management) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ อาจใช้สถานีควบคุมดาวเทียมและสถานีควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียมที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยได้ แต่ต้องสามารถควบคุมดาวเทียมและควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียมจากที่ตั้งสถานประกอบการของผู้รับอนุญาตในประเทศไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จ

9) ก่อนระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้สิ้นสุดลง กสทช. จะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมใหม่เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผู้รับอนุญาตเดิมที่ประสงค์จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมต่อไปหลังสิ้นสุดการอนุญาตเดิม ก็สามารถยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกตามที่ กสทช. จะประกาศกำหนดต่อไป

10) ต้องจัดให้มีช่องสัญญาณสำหรับการให้บริการสาธารณะและประโยชน์ของรัฐ (State Use and Public Services) โดยมีขนาดความจุ (capacity) อย่างน้อยร้อยละ 10 ของความจุทั้งหมดของดาวเทียมให้แก่รัฐเมื่อมีการร้องขอ

11) จะต้องรับผิดชอบแทนภาครัฐในกรณีที่เกิดความเสียหายตามที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ และจะต้องจัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risks insurance)

4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องชำระ

ดำเนินการก่อนรับอนุญาต

1) ค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาตในอัตรา 500,000.- บาท (โดยให้ถือว่าเป็นค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกแต่ละราย)

2) การวางหลักประกันการขอรับอนุญาต

(1) ทางเลือกที่ 1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม ด้วยวิธีการประมูลเสนอราคา โดยคิดเป็นร้อยละ 10 ของราคาขั้นต่ำของชุดข่ายงานดาวเทียมแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม

(2) ทางเลือกที่ 2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม ด้วยวิธีการประมูลเสนออัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐ โดยคิดเป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาทต่อ 1 สิทธิขั้นสมบูรณ์

3) การวางหลักประกันในการรักษาสีทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในกรณีที่เป็นผู้ชนะการคัดเลือก (เป็นรายชุดข่ายงานดาวเทียม โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของประมาณการต้นทุนการสร้างดาวเทียมและการนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรตามที่ระบุไว้ในคำขอรับอนุญาต)

ดำเนินการหลังได้รับอนุญาต

4) ค่าธรรมเนียมการอนุญาต ดังนี้

(1) ทางเลือกที่ 1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม ด้วยวิธีการประมูลเสนอราคา จะต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

• ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องชำระเป็นจำนวนตามราคาของข้อเสนอด้านราคาสูงสุด (ราคาขั้นต่ำและผลประโยชน์ส่วนเพิ่มสูงสุด) ที่ชนะการคัดเลือกในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดการชำระเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการชำระเงิน
งวดที่ 1	10%	ภายใน 90 วันนับจากวันได้รับแจ้งเป็นผู้ชนะการคัดเลือก
งวดที่ 2	40%	ภายในปีที่ 4 นับแต่วันได้รับการอนุญาต
งวดที่ 3	50%	ภายในปีที่ 6 นับแต่วันได้รับการอนุญาต

• ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช่วงโคจรดาวเทียมรายปี จำนวนร้อยละ 0.25 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการดาวเทียม

(2) ทางเลือกที่ 2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียมด้วยวิธีการประมูลเสนออัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐ โดยผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาทต่อ 1 สิทธิขึ้นสมบูรณ์ และค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช่วงโคจรดาวเทียมรายปี เป็นจำนวนร้อยละ 0.25 บวกด้วยอัตราผลตอบแทนที่เสนอให้แก่รัฐสูงสุดของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการดาวเทียม

5) ค่าใช้จ่ายตามที่ ITU เรียกเก็บ

6) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานคลื่นความถี่ ตามที่ กสทช. กำหนด

ส่วนที่ 5 ประเด็นรับฟังความคิดเห็น

กสทช. ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ โดยกำหนดประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นสำหรับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) ในประเด็นดังนี้

5.1 ความเหมาะสมของลักษณะการจัดชุดข่ายงานดาวเทียม จำนวน 2 ชุดที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุด

5.2 ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต ความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกการขอรับอนุญาต

5.3 ความเหมาะสมของวิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก

- 1) ความเหมาะสมของแนวทางเลือกและวิธีการคัดเลือก
- 2) ความเหมาะสมของเกณฑ์การพิจารณา ข้อเสนอด้านประสิทธิภาพและและความสามารถทางด้านการเงินของผู้ขอรับอนุญาต
- 3) ความเหมาะสมของการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการประมูลในรูปแบบการยื่นข้อเสนอแบบปิดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction/e-bidding) และแนวทางปฏิบัติสำหรับพิจารณาผู้ชนะการคัดเลือก
- 4) กฎการคัดเลือก

5.4 ความเหมาะสมของมูลค่าขั้นต่ำ/ผลตอบแทนขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม

- 1) ความเหมาะสมของแนวทางเลือก
- 2) ความเหมาะสมของหลักการกำหนดราคาขั้นต่ำ/ผลตอบแทนขั้นต่ำของการอนุญาต

5.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาตและขอบเขตการอนุญาต

- 1) ความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาต
- 2) ความเหมาะสมของการกำหนดให้จัดส่งแผนการบริหารจัดการดาวเทียม

5.6 ความเหมาะสมของเงื่อนไขการอนุญาต

- 1) เรื่องหน้าที่ในการรักษาสิทธิที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของภาคผนวก (ที่กำหนดระยะเวลาให้นำความถี่ขึ้นใช้งานกับดาวเทียมเพื่อรักษาสิทธิ) และเงื่อนไขการริบหลักประกันในกรณีไม่นำความถี่ใช้งานตามเงื่อนไข
- 2) ข้อกำหนดให้มีดาวเทียมของตนเอง/การใช้งานดาวเทียมอื่น
- 3) แผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน
- 4) การตั้งสถานีควบคุมดาวเทียมและให้เพิ่มเติมการอนุญาตประเภทสถานีควบคุมการบริการจัดการดาวเทียมนอกประเทศไทย
- 5) เรื่องการกำหนดให้มีช่องสัญญาณสำหรับการให้บริการสาธารณะและประโยชน์ของรัฐ (State Use and Public Services)
- 6) ข้อกำหนดส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.7 ความเหมาะสมของหลักประกัน การอนุญาตสิทธิให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม

- 1) ความเหมาะสมของแนวทางเลือก
- 2) การกำหนดหลักประกันการขอรับอนุญาตในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียมของแต่ละแนวทางเลือก

5.8 ความเหมาะสมของรายละเอียดภาคผนวก

- 1) ภาคผนวก ก (รายละเอียดชุดข้อมูลข่ายงานดาวเทียม)
- 2) ภาคผนวก ข (รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นในการขอรับอนุญาต)
- 3) ภาคผนวก ค (กฎการคัดเลือก) โดยใช้รูปแบบการยื่นข้อเสนอแบบปิดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction/e-bidding)
- 4) ภาคผนวก ง (เอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการแจ้งจดทะเบียน)

5.9 ประเด็นอื่น ๆ

ภาคผนวก

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก
ในลักษณะจัดชุด (Package)

(ฉบับ ร่าง)



ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑
และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

โดยที่รัฐมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีหน้าที่ดำเนินการในนามรัฐเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และดำเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในการประกอบกิจการดาวเทียม และจัดสรรสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพื่อประโยชน์ของรัฐ โดยให้สะท้อนมูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน โดยคำนึงถึงความมั่นคงของรัฐตามความจำเป็น จึงเห็นสมควรจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดยนำข่างานดาวเทียมประเภทวงโคจรประจำที่ (GSO) ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ องศาตะวันออก ๕๑ องศาตะวันออก และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ซึ่งไม่มีผู้ได้รับอนุญาตมาจัดชุด (Package) ตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและทางธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๔/๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น” หมายความว่า สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยได้แจ้งขอใช้ข่างานดาวเทียมต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและอยู่ในขั้นตอนการจัดพิมพ์ข้อมูลล่วงหน้าหรือขั้นตอนการประสานงานคลื่นความถี่ แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งจดทะเบียน

และบันทึกไว้ในทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศ (Master International Frequency Register - MIFR) แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

“สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นสมบูรณ” หมายความว่า สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่ประเทศไทยได้รับเมื่อช่ายงานดาวเทียมได้รับการแจ้งจดทะเบียนและบันทึกไว้ในทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศ (Master International Frequency Register - MIFR) แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

“ช่ายงานดาวเทียม” หมายความว่า ชุดข้อมูลที่แสดงสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่ประเทศไทยมีสิทธิอยู่เดิม ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดการใช้งานคลื่นความถี่ ตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมและลักษณะทางเทคนิคของการใช้งาน

“ผู้ขอรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นคำขอรับอนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามชุดช่ายงานดาวเทียมที่ประสงค์จะได้รับอนุญาต

“ผู้เข้าร่วมการคัดเลือก” หมายความว่า ผู้ขอรับอนุญาตที่ กสทช. พิจารณามีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางการเงินตามที่กำหนดในประกาศนี้

“ผู้ชนะการคัดเลือก” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่ชนะการคัดเลือก และมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ตามชุดช่ายงานดาวเทียมที่ชนะการคัดเลือก

“ผู้ได้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ตามชุดช่ายงานดาวเทียมและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต

หมวด ๑ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ข้อ ๔ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่ กสทช. จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามประกาศนี้มีรายละเอียดการจัดชุดช่ายงานดาวเทียม (Package) ดังนี้

๑. ในกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดช่ายงานดาวเทียมด้วยวิธีการประมูล เสนอราคา

ชุดช่ายงานดาวเทียม (Package)	ช่ายงานดาวเทียม	สถานะของสิทธิ	ตำแหน่งวงโคจร (องศาตะวันออก)	ราคาขั้นต่ำ (บาท)
A	THAICOM-C1	ชั้นสมบูรณ	๕๐.๕	๓๘๖,๘๑๔,๐๐๐.-
	THAICOM-N1	ชั้นสมบูรณ		
	THAISAT-51E	ชั้นต้น		
B	THAICOM-G3K	ชั้นสมบูรณ	๑๔๒	๑๘๗,๐๑๗,๐๐๐.-
	THAISAT-142E	ชั้นต้น		

ทั้งนี้ รายละเอียดชุดข้อมูลช่ายงานดาวเทียมกำหนดไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้

๒. ในกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียมด้วยวิธีการประมูลเสนออัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐ

ชุดข่ายงานดาวเทียม (Package)	ข่ายงานดาวเทียม	สถานะของสิทธิ	ตำแหน่งวงโคจร (องศาตะวันออก)	ผลตอบแทนขั้นต่ำ (บาท)	
				ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม	อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ
A	THAICOM-C1	ชั้นสมบูรณ์	๕๐.๕	๔,๐๐๐,๐๐๐.-	๐.๒๕%*
	THAICOM-N1	ชั้นสมบูรณ์			
	THAISAT-51E	ขั้นต้น			
B	THAICOM-G3K	ชั้นสมบูรณ์	๑๔๒	๒,๐๐๐,๐๐๐.-	๐.๒๕%*
	THAISAT-142E	ขั้นต้น			

* ของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ รายละเอียดชุดข้อมูลข่ายงานดาวเทียมกำหนดไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ ผู้ชนะการคัดเลือกตามประกาศนี้ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับอนุญาตครบถ้วนแล้ว กสทช. จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม และจะพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต

กรณีผู้ชนะการคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับอนุญาตครบถ้วนแล้ว กสทช. จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม และจะพิจารณาเพิ่มเติมขอบเขตการอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ได้รับอยู่เดิม

หมวด ๒

คุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางการเงินของผู้ขอรับอนุญาต

ข้อ ๖ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

(๒) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(๓) มิใช่คนต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยผู้ขอรับอนุญาตจะต้องกำหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศดังกล่าว

ภายหลังการคัดเลือก กรณีผู้รับอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(๔) ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับผู้ขอรับอนุญาตรายอื่น โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ไม่เป็นบริษัทในเครือ ไม่เป็นบริษัทในกลุ่ม ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุม หรือไม่มีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอรับอนุญาตรายอื่น ตามข้อกำหนดในแบบคำขอรับ อนุญาตแบบที่ ๓ รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม ท้ายประกาศนี้

(๕) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เป็น บุคคลที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการตรวจสอบ หากปรากฏว่าผู้ขอรับอนุญาตไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือหากปรากฏ ข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ขอรับอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือก หรือผู้ชนะการคัดเลือก ไม่มีคุณสมบัติตามที่ กำหนด กสทช. จะตัดรายชื่อผู้ขอรับอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้ขอรับอนุญาต ผู้เข้าร่วมการ คัดเลือก หรือผู้ชนะการคัดเลือก แล้วแต่กรณี

ข้อ ๗ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องมีประสบการณ์และความสามารถทางการเงิน ตามที่ กำหนดรายละเอียดไว้ในข้อ ๔ และข้อ ๕ ของภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้

หมวด ๓ การขอรับอนุญาต

ข้อ ๘ ในการขอรับอนุญาต ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) รับเอกสารการคัดเลือก ณ วันที่ กสทช. กำหนด พร้อมลงนามในหนังสือตกลง การไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-disclosure agreement : NDA)ว่าจะไม่นำข้อมูลในเอกสารที่ได้รับไปเปิดเผย หรือนำไปทำสำเนา หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.

(๒) ยื่นคำขอรับอนุญาต ณ วันที่ กสทช. กำหนด โดยยื่นแบบคำขอรับอนุญาต ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่กำหนดในภาคผนวก ข ข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ พร้อมทั้งชำระค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาต ในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นเงินสดหรือเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งหมายความรวมถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ที่ส่งจ่ายสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อสำนักงาน กสทช. หรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ โดยให้ถือว่าเป็นค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าช่วงโคจร ดาวเทียม และคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ทั้งนี้ ค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาตดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีตามที่กฎหมายกำหนด และสำนักงาน กสทช. จะไม่คืนค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาตดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประกอบการพิจารณาการยื่นคำขอรับอนุญาตด้วย

(๓) ดำเนินการตามข้อ ๗.๑ (๓) โดยจัดส่งเอกสารของผู้ขอรับอนุญาตที่กำหนดข้อห้ามให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

นอกจากการรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ขอรับอนุญาตต้องทำการรับรองตามข้อกำหนดในมาตรการจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเข้าร่วมการคัดเลือก การรับรองว่าเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ขอรับอนุญาตยินยอมที่จะจัดทำและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินที่ กสทช. เห็นชอบ และลงนามรับรองในหนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วมการคัดเลือก

(๔) วางหลักประกันการขอรับอนุญาต เป็นเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ที่ส่งจ่ายสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ใช้เช็คนั้นต่อสำนักงาน กสทช. หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ หรือหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ดังนี้

(๔.๑) กรณีประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ชุดข่ายงานดาวเทียม A ให้วางหลักประกันการขอรับอนุญาต เป็นจำนวนเงิน ๓๘,๖๘๑,๔๐๐.- บาท (สามสิบบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(๔.๒) กรณีประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ชุดข่ายงานดาวเทียม B ให้วางหลักประกันการขอรับอนุญาต เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๗๐๑,๗๐๐.- บาท (สิบบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หากผู้ขอรับอนุญาตไม่ดำเนินการตามวิธีการขอรับอนุญาตที่ กสทช. กำหนด สำนักงาน กสทช. จะไม่รับคำขอรับอนุญาต

สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันการขอรับอนุญาตดังกล่าว ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกหรือผู้ชนะการคัดเลือก ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการคัดเลือก กฎการคัดเลือก หรือเงื่อนไขการดำเนินการก่อนได้รับอนุญาต

ข้อ ๘ สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการพิจารณาคำขอรับอนุญาต ดังนี้

(๑) สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาตรวจสอบแบบคำขอรับอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

(๒) หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาตไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ สำนักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผู้ขอรับอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับอนุญาตยังมิได้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้ง จะถือว่าผู้ขอรับอนุญาตไม่ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

(๓) สำนักงาน กสทช. ดำเนินการพิจารณาว่าผู้ขอรับอนุญาตมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถทางการเงินของผู้ขอรับอนุญาตตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ครบถ้วนหรือไม่ และนำเสนอ กสทช. พิจารณา โดยจะแจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือก ให้แก่ผู้ขอรับอนุญาตทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ หรือวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนตาม (๒) จากผู้ขอรับอนุญาตทุกราย โดยสำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางการเงินของผู้ขอรับอนุญาตตามข้อ ๖ และข้อ ๗ สำนักงาน กสทช. อาจให้ผู้ขอรับอนุญาตชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางการเงินของผู้ขอรับอนุญาต

(๔) กรณีที่ กสทช. พิจารณาว่าผู้ขอรับอนุญาตใดไม่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางการเงินของผู้ขอรับอนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ครบถ้วน ผู้ขอรับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กสทช. เพื่อให้ทบทวนภายในระยะเวลา ๓ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กสทช. จะแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลา ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของ กสทช. ให้ถือเป็นที่สุด

(๕) กรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตมิได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือกสำนักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันการขอรับอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือก

(๖) กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นขอรับอนุญาต กสทช. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกดังกล่าว และพิจารณากำหนดการคัดเลือกครั้งต่อไปตามความเหมาะสม

ในการตรวจสอบ หากปรากฏว่าผู้ขอรับอนุญาตไม่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางการเงินของผู้ขอรับอนุญาตตามที่กำหนด หรือหากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ขอรับอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือก หรือผู้ชนะการคัดเลือก ไม่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถทางการเงินของผู้ขอรับอนุญาตตามที่กำหนด กสทช. จะตัดรายชื่อผู้ขอรับอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้ขอรับอนุญาต ผู้เข้าร่วมการคัดเลือก หรือผู้ชนะการคัดเลือก แล้วแต่กรณี

หมวด ๔ การคัดเลือก

ข้อ ๑๐ กสทช. จะดำเนินการคัดเลือกโดย[วิธีการประมูลเสนอราคา]/[วิธีการประมูลเสนออัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐ] เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามกฎการคัดเลือกในภาคผนวก ค ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๑ ในวันประมูล หากผู้เข้าร่วมการคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคัดเลือก จะถือว่าผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรายดังกล่าวพ้นจากสถานะผู้เข้าร่วมการคัดเลือก และสำนักงาน กสทช. จะริบหลักประกันการขอรับอนุญาตของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรายดังกล่าว และจะไม่สามารถยื่นขอรับอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และการอนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศใด ๆ ได้จนกว่า กสทช. จะพิจารณาอนุญาต

ข้อ ๑๒ กสทช. จะรับรองผลการคัดเลือกภายใน ๗ วัน นับจากวันสิ้นสุดการคัดเลือกโดยสำนักงาน กสทช. จะแจ้งผลการคัดเลือกแก่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทุกรายทราบ และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันการคัดเลือกให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก

ข้อ ๑๓ กรณีมีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจำนวนทั้งหมด ๑ ราย กสทช. จะเปิดรับคำขอรับอนุญาตเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่สำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือก

ภายหลังจากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กสทช. จะดำเนินการคัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือกในประกาศนี้ต่อไป เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย

ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือก กสทช. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือก และพิจารณา กำหนดวิธีการคัดเลือกหรือจัดสรรโดยวิธีการอื่นตามที่ กสทช. กำหนดตามความเหมาะสม

หมวด ๕

มาตรการจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเข้าร่วมการคัดเลือก

ข้อ ๑๔ ห้ามผู้ขอรับอนุญาตติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประเด็นที่เป็นการเปิดเผยข้อมูล อันเป็นความลับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุญาต ตั้งแต่วันที่ กสทช. เปิดให้มีการยื่นคำขอรับ การอนุญาตจนถึงเวลาที่ กสทช. ประกาศผลการคัดเลือก

ข้อ ๑๕ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้มีสิทธิได้รับอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

(๒) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดำเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับอนุญาต หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นทำการเสนอราคาสูงหรือต่ำจนเห็นได้ชัด ว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา

(๓) ช่มชื่นใจผู้อื่นให้จ่ายอมร่วมดำเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วม ในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องทำการเสนอราคาตามที่กำหนด โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ ชู้ขู่ด้วยประการใด ๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูก ชู้ขู่หรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกช่มชื่นใจยอมเช่นนั้น

(๔) ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำ การเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด

(๕) ทำการเสนอราคาต่อสำนักงาน กสทช. โดยทุจริต โดยรู้ว่ราคาที่เสนอนั้นสูง หรือต่ำเกินกว่าปกติ จนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกัน การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และการกระทำเช่นนั้นเป็นเหตุให้การคัดเลือกไม่สำเร็จลุล่วงไปได้

ข้อ ๑๖ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศนี้ และต้องลงนามในหนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญาตตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้

หมวด ๖

ข้อกำหนดในการอนุญาต

ส่วนที่ ๑

เงื่อนไขการดำเนินการก่อนได้รับอนุญาต

ข้อ ๑๗ ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับ หนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการคัดเลือก

๑. ในกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียมด้วยวิธีการประมูล เสนอราคา

(๑) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตงวดที่ ๑ พร้อมจัดส่งหนังสือค้ำประกัน จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่อค้ำประกัน การชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตงวดที่เหลือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๙

๒. ในกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียมด้วยวิธีการประมูล เสนอ อัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐ

(๑) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในลักษณะจัดชุด (Package) [ชำระเงิน ๔ ล้าน/๒ ล้าน]

(๒) วางหลักประกันในการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเป็นหนังสือ ค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน จำนวน ร้อยละ ๕ ของประมาณการต้นทุนการสร้างดาวเทียมและการนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ของแต่ละชุดข่ายงาน ดาวเทียมตามที่ระบุไว้ในคำขอรับอนุญาต

(๓) ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เป็นต้องใช้ในการอนุญาตสำหรับการขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามข้อ ๖ ของภาคผนวก ข และเอกสารหลักฐานและข้อมูล ที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาตสำหรับการขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด ตามข้อ ๗ ของภาคผนวก ข ให้สำนักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการคัดเลือก

(๔) หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เป็นต้องใช้ในการอนุญาตตาม (๓) ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องตาม รายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ผู้ชนะการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนได้รับอนุญาตให้ถูกต้องและ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการคัดเลือกสละสิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียม กสทช. จะดำเนินการริบหลักประกันการขอรับอนุญาต และผู้ชนะการคัดเลือกรายดังกล่าว ต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อชุดข่ายงานดาวเทียมที่ชนะการคัดเลือกเป็นจำนวนเงินตามข้อกำหนด ในแบบคำขอรับอนุญาตแบบที่ ๘ หนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญาตท้ายประกาศนี้

กสทช. อาจนำเงินจากการริบหลักประกันการขอรับอนุญาตไปใช้จ่ายในการดำเนินการ ที่จำเป็นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามอำนาจหน้าที่ก่อนนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

ข้อ ๑๘ กสทช. จะอนุญาตให้ผู้ชนะการคัดเลือกใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและ ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามแก่ผู้ชนะการคัดเลือก ภายหลังจากผู้ชนะการคัดเลือกได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนได้รับอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้ชนะการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับอนุญาตให้ถูกต้องและ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กสทช. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่เสนอราคาการ ประมูลสูงสุดลำดับถัดไป/เสนออัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐสูงสุดลำดับถัดไป (ถ้ามี) เป็นผู้ชนะการคัดเลือกแทน

ส่วนที่ ๒

ระยะเวลาการอนุญาตและขอบเขตการอนุญาต

ข้อ ๒๐ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้มีระยะเวลาการอนุญาต ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต

กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรตามประกาศนี้ เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว ให้มีระยะเวลาการอนุญาตเฉพาะบริการโทรคมนาคมที่ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๒๑ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและเพื่อเตรียมการสำหรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมคราวต่อไป ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจะต้องส่งแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการ และแผนการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับดาวเทียมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี ก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง และผู้รับอนุญาตจะต้องคืนสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตให้แก่ กสทช. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต

ข้อ ๒๒ กสทช. จะดำเนินการให้มีการคัดเลือกผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตไว้ตามประกาศนี้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี ก่อนสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ทั้งนี้ หากผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมต่อไปหลังสิ้นสุดการอนุญาตเดิม ผู้ได้รับอนุญาตสามารถยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. จะประกาศกำหนดต่อไป

หมวด ๗

เงื่อนไขการอนุญาต

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับการคุ้มครองในตำแหน่งวงโคจรของชุดข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้ โดย กสทช. จะไม่อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตรายอื่นจัดส่งข่ายงานดาวเทียมใหม่ที่ทับซ้อนกับตำแหน่งวงโคจรดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว การคุ้มครองข้างต้นเป็นอันหมดไป

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับอนุญาตสามารถจัดส่งข่ายงานดาวเทียมใหม่เพิ่มเติมในตำแหน่งวงโคจรของชุดข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้ หรือขอแก้ไขลักษณะทางเทคนิคของข่ายงานดาวเทียม (modification) ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องดำเนินการตามประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และกระบวนการดำเนินการของข้อบังคับวิทยุแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีดาวเทียมใช้งานจริงกับข่ายงานดาวเทียมที่เป็นสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ในชุดข่ายงานดาวเทียมนั้น เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถจัดส่งดาวเทียมเพื่อใช้งานกับชุดข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตได้โดยไม่จำกัดจำนวนดาวเทียม

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่นำคลื่นความถี่ของข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นสมบูรณชั้นใช้งานบนดาวเทียมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามภาคผนวก ก และต้องใช้งานคลื่นความถี่อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีดาวเทียมเป็นของตนเอง ผู้ได้รับอนุญาตอาจขออนุญาตต่อ กสทช. เพื่อนำดาวเทียมอื่นมาใช้กับข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้ แต่ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดให้มีดาวเทียมเป็นของตนเองขึ้นสู่วงโคจรเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นสมบูรณชั้นได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี หลังจากได้รับอนุญาต

กสทช. จะริบหลักประกันในการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของชุดข่ายงานดาวเทียม หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งและไม่ดำเนินการใด ๆ อันมีผลทำให้ประเทศไทยสูญเสียสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นสมบูรณชั้น หรือผู้ได้รับอนุญาตไม่ดำเนินการจัดให้มีดาวเทียมเป็นของตนเองตามระยะเวลาที่กำหนดในวรรคสอง เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ กสทช. เห็นสมควรไม่ริบหลักประกัน ทั้งนี้ กสทช. อาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นสมบูรณชั้นให้มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

สำนักงาน กสทช. จะคืนหลักประกันการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ได้รับอนุญาตว่าได้ดำเนินการจัดให้มีดาวเทียมเป็นของตนเองตามวรรคสองเสร็จสิ้น พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กสทช. อาจนำเงินที่ได้จากการริบหลักประกันการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมไปใช้จ่ายในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามอำนาจหน้าที่ก่อนนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

ข้อ ๒๗ หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ดำเนินการตามกระบวนการและระยะเวลาที่ข้อบังคับวิทยุแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศกำหนดไว้เพื่อให้ข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศนี้ที่เป็นสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นต้นได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นสมบูรณชั้น จนส่งผลให้ข่ายงานดาวเทียมนั้นถูกยกเลิก กสทช. จะยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นต้นสำหรับข่ายงานดาวเทียมดังกล่าว

กรณี กสทช. ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในวงโคจรดาวเทียมของผู้ได้รับอนุญาตในข่ายงานดาวเทียมใด ให้ กสทช. ริบหลักประกันในการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามข้อ ๑๗ (๒) ของชุดข่ายงานดาวเทียมที่สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นต้นดังกล่าวถูกยกเลิก เว้นแต่กรณีที่สำนักงาน กสทช. ได้คืนหลักประกันให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระค่าปรับตามที่ กสทช. กำหนดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักประกัน

กรณีการยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในวงโคจรดาวเทียมของผู้รับอนุญาตตามวรรคสอง หากผู้รับอนุญาตสามารถพิสูจน์ให้ กสทช. พิจารณาได้ว่า ได้ดำเนินการประสานงานคลื่นความถี่ตามข้อกำหนดของข้อบังคับวิทยุแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศอย่างเต็มที่แล้ว กสทช. อาจงดเว้นการริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับ

กสทช. อาจนำเงินที่ได้จากการริบหลักประกันการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมหรือค่าปรับไปใช้จ่ายในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามอำนาจหน้าที่ก่อนนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

ข้อ ๒๘ กรณีผู้ได้รับอนุญาตที่มีข่ายงานดาวเทียมอยู่ในขั้นตอนการประสานงานคลื่นความถี่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นต้นแล้ว ประสงค์จะขอรับการแจ้งจดทะเบียนต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมชั้นสมบูรณชั้น จะต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคตามภาคผนวก ง ท้ายประกาศนี้

(ข้อ ๓๐) ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดให้มีช่องสัญญาณสำหรับการให้บริการสาธารณะและประโยชน์ของรัฐ (State Use and Public Services) ของดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต โดยมีขนาดความจุ (capacity) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ Mbps ในกรณีดาวเทียมสื่อสารความจุสูง หรือไม่น้อยกว่า ๑ ทราบนสبونเดอร์ (๓๖ เมกะเฮิร์ตซ์ในคลื่นความถี่ย่าน C หรือ ๒๔ เมกะเฮิร์ตซ์ในคลื่นความถี่ย่าน Ku หรือ Ka) ในกรณีดาวเทียมสื่อสารแบบทั่วไปให้แก่รัฐ เมื่อมีการร้องขอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลักษณะการให้บริการสาธารณะและประโยชน์ของรัฐ (State Use and Public Services) ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ กสทช. กำหนด ซึ่งต้องไม่มีวัตถุประสงค์การใช้งานในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตอาจนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการในลักษณะดังกล่าวมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่จัดสรรเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดส่งและดำเนินการตามแผนการใช้งานข่ายงานดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่เข้าร่วมการคัดเลือก ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมการใช้งานข่ายงานดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ทั้งหมดของชุดข่ายงานดาวเทียมนั้น

ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีดาวเทียมไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้สามารถประกันความต่อเนื่องของการให้บริการได้ในระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุฉุกเฉินจนกระทั่งกลับสู่สถานการณ์ปกติ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตอาจจัดสร้างดาวเทียมสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินดังกล่าวได้ แต่จะนำมาใช้งานได้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติตามแผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินข้างต้นจะต้องใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติจากผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีสถานีควบคุมดาวเทียม (Telemetry, Tracking, Command and Monitoring - TTC&M) และสถานีควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียม (Traffic Management) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตอาจใช้สถานีควบคุมดาวเทียมและสถานีควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียมที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยได้ โดยผู้รับอนุญาตต้องมีความสามารถควบคุมดาวเทียมและควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียมจากที่ตั้งสถานประกอบการของผู้รับอนุญาตในประเทศไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จ และให้รายงานรายละเอียดการใช้สถานีควบคุมดาวเทียมและสถานีควบคุมการบริหารจัดการดาวเทียมดังกล่าวให้ กสทช. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานสถานีข้างต้น

ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในชุดข่ายงานดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ การจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กำหนด

ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยทุกประการ (Exclusive Jurisdiction) และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Protection) รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เหมาะสมและจำเป็น และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแทนภาครัฐในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และมีพันธกรณีทางระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นวัตถุอวกาศ ตามที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ

ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risks insurance)

ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามข้อ ๗ ของภาคผนวก ข รวมทั้งปัญหาอุปสรรคอื่นใด ให้สำนักงาน กสทช. ทราบภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

หมวด ๘

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

๑. ในกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียมด้วยวิธีการประมูล เสนอราคา

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเป็นจำนวนตามราคาการประมูลสูงสุดในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียมในขั้นตอนการประมูล ให้แบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด ดังนี้

(๑) งวดที่ ๑ ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของค่าธรรมเนียมการอนุญาต และวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่อค้ำประกันการชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตในส่วนที่เหลือ โดยให้ชำระภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการคัดเลือกจากสำนักงาน กสทช.

ในการชำระเงินงวดที่ ๑ ให้สำนักงาน กสทช. นำหลักประกันการขอรับอนุญาตของผู้ชนะการคัดเลือกมาชำระเป็นเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตก่อน และให้ผู้ชนะการคัดเลือกชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตในส่วนที่เหลือจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) งวดที่ ๒ ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๔๐ ของค่าธรรมเนียมการอนุญาต และวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่อค้ำประกันการชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตในส่วนที่เหลือ โดยชำระภายใน ๔ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต

(๓) งวดที่ ๓ ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมการอนุญาต โดยชำระภายใน ๖ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต

สำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้เคยนำส่งไว้ในงวดก่อนหน้าภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับอนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตในแต่ละงวด ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และดอกเบี้ย ตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตส่วนเพิ่ม เป็นจำนวนเงินเท่ากับผลคูณของจำนวนเงินที่ค้างชำระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี คำนวณเป็นรายวัน โดยหากพ้นกำหนด

ชำระเงินตามเวลาที่ระบุ จะถือว่าผู้รับอนุญาตกระทำผิดเงื่อนไขของประกาศนี้ กสทช. จะริบหลักประกันตามวรรคหนึ่งและอาจยกเลิกการอนุญาตได้

ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปี เป็นจำนวนร้อยละ ๐.๒๕ ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการดาวเทียม โดยให้ชำระปีละครั้งภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ให้ชำระเป็นรายนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมโดยให้นำรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการดาวเทียมที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ได้รับอนุญาต มาคำนวณค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปี พร้อมนำส่งงบการเงินประจำปีผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายและเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดาวเทียมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปีผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำส่งงบทดลองแทน ทั้งนี้ เมื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรองงบการเงินประจำปีแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำส่งงบการเงินดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง

๒. ในกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียมด้วยวิธีการประมูลเสนออัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐ

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปี เป็นจำนวนร้อยละ ๐.๒๕ บวกด้วยอัตราผลตอบแทนที่เสนอให้แก่รัฐสูงสุดของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการดาวเทียม โดยให้ชำระปีละครั้งภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ให้ชำระเป็นรายนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมโดยให้นำรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการดาวเทียมที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ได้รับอนุญาต มาคำนวณค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมรายปี พร้อมนำส่งงบการเงินประจำปีผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายและเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดาวเทียมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปีผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำส่งงบทดลองแทน ทั้งนี้ เมื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายได้รับรองงบการเงินประจำปีแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำส่งงบการเงินดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง

ข้อ ๓๙/ข้อ ๓๘ สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่สำนักงาน กสทช. ได้รับงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง หากสำนักงาน กสทช. พบว่า ผู้ได้รับอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตไว้ไม่ถูกต้อง สำนักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน หรือรับคืนค่าธรรมเนียมในส่วนที่ได้ชำระไว้เกิน ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อาจให้ผู้ได้รับอนุญาตนำส่งเอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการชำระค่าธรรมเนียม

ข้อ ๔๐/ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเรียกเก็บ ภายในวันครบกำหนดชำระตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศกำหนด และให้มีหนังสือแจ้งสำนักงาน กสทช. เพื่อทราบ

ข้อ ๔๑/ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการ
ประสานงานคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. จะกำหนดต่อไป

ข้อ ๔๒/ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตตาม ข้อ ๓๘/
ข้อ ๓๗ และค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔๐/ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๑/ข้อ ๔๐ หรือชำระไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่พึงชำระ
ภายในวันครบกำหนดชำระ ผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ โดยเศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดชำระ จนกว่าจะ
ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายครบถ้วน

ข้อ ๔๓/ข้อ ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
กสทช. อาจพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๖

(ศาสตราจารย์คลินิกสโรน บุญใบชัยพฤกษ์)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก ก

รายละเอียดชุดข้อมูลข่ายงานดาวเทียม

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

ชุดข่ายงานดาวเทียม A

ข่ายงานดาวเทียม	สถานะของสิทธิ	ตำแหน่งวงโคจร (องศาตะวันออก)	วันครบอายุของข่ายงานดาวเทียม	คลื่นความถี่ที่สามารถใช้งานได้	เงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งาน
THAICOM-C1	ขั้นสมบูรณ์*	๕๐.๕	๑๘ ก.ค. ๒๕๙๖	C, Ku	๑) ต้องนำคลื่นความถี่ของข่ายงานดาวเทียมที่เป็นสิทธิขั้นสมบูรณ์ขึ้นใช้งานบนดาวเทียมภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และต้องใช้งานคลื่นความถี่อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุ
THAICOM-N1	ขั้นสมบูรณ์*		๑๘ ก.ค. ๒๖๐๓	C, Ku	
THAISAT-51E	ขั้นต้น**	๕๑	๒๕ เม.ย. ๒๕๗๓	C, Ku, Ka, L, S, X	๒) ข่ายงานดาวเทียม THAISAT-51E อยู่ในกระบวนการประสานงานคลื่นความถี่ และยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจส่งผลให้มีข้อจำกัดการใช้งานคลื่นความถี่ในอนาคต ๓) การใช้งานคลื่นความถี่ในย่าน X ถูกจำกัดให้ใช้งานเฉพาะในกิจการด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะตามที่ กสทช. จะกำหนดเงื่อนไขการใช้งานต่อไป ๔) การใช้งานคลื่นความถี่ย่าน Ka (28 GHz) ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ร่วมกับกิจการอื่นตามที่ กสทช. จะกำหนดต่อไป

** โปรดดูหมายเหตุท้ายภาคผนวก ก ประกอบ

ชุดข่ายงานดาวเทียม B

ข่ายงานดาวเทียม	สถานะของสิทธิ	ตำแหน่งวงโคจร (องศาตะวันออก)	วันครบอายุของข่ายงานดาวเทียม	คลื่นความถี่ที่สามารถใช้งานได้	เงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งาน
THAICOM-G3K	ขั้นสมบูรณ์*	๑๔๒	๒๙ มิ.ย. ๒๖๐๐	Ku	๑) ต้องนำคลื่นความถี่ของข่ายงานดาวเทียมที่เป็นสิทธิขั้นสมบูรณ์ขึ้นใช้งานบนดาวเทียมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา [๑ปี] และต้องใช้งานคลื่นความถี่อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุ
THAISAT-142E	ขั้นต้น**		๑๙ ม.ค. ๒๕๗๒	C, Ku, Ka, L, S, X, Q, V	๒) ข่ายงานดาวเทียม THAISAT-142E อยู่ในกระบวนการประสานงานคลื่นความถี่และยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจส่งผลให้มีเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่เพิ่มเติมในอนาคต ๓) การใช้งานคลื่นความถี่ในย่าน X ถูกจำกัดให้ใช้งานเฉพาะในกิจการด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะตามที่ กสทช. จะกำหนดเงื่อนไขการใช้งานต่อไป ๔) การใช้งานคลื่นความถี่ย่าน Ka (28 GHz) ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ร่วมกับกิจการอื่นตามที่ กสทช. จะกำหนดต่อไป

*** โปรดดูหมายเหตุท้ายภาคผนวก ก ประกอบ

หมายเหตุ: ๑. สถานะของสิทธิ

ท้ายภาคผนวก ก * ข่ายงานดาวเทียมที่ได้แจ้งจดทะเบียน (Notification) และบันทึก (Recording) ไว้ในทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศ (MIFR) แห่ง ITU

** ข่ายงานดาวเทียมที่อยู่ในกระบวนการประสานงานคลื่นความถี่ (Coordination) ตามข้อบังคับวิทยุแห่ง ITU

๒. อายุข่ายงานดาวเทียม

กรณีสิทธิขั้นสมบูรณ์ : จะมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี นับจากวันที่แจ้งการนำคลื่นความถี่ขึ้นใช้งานจริง (Date of Bringing into use -BIU)

กรณีสิทธิขั้นต้น : จะมีอายุ ๗ ปี นับจากวันที่ ITU แจ้งว่าเป็นวันที่ได้รับชุดข้อมูลของข่ายงานดาวเทียม (Date of receipt)

ภาคผนวก ข

รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นในการขอรับอนุญาต
(แบบทำยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑
และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นตามข้อ ๘ (๒) ของประกาศ

๑. แบบคำขอรับอนุญาตหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในลักษณะจัดชุด (Package) ประกอบด้วย

- แบบที่ ๑ ข้อมูลผู้ขอรับอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับอนุญาต
- แบบที่ ๒ คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาต
- แบบที่ ๓ รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม
- แบบที่ ๔ ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
- แบบที่ ๕ แบบแสดงความสามารถด้านประสบการณ์
- แบบที่ ๖ หนังสือรับรองความสามารถด้านการเงิน
- แบบที่ ๗ หนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญาต
- แบบที่ ๘ หนังสือคำประกันจากธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันการคัดเลือก
- แบบที่ ๙ รายชื่อผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่มีสิทธิเสนอราคา/อัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐ
- แบบที่ ๑๐ หนังสือคำประกันจากธนาคารซึ่งผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องจัดส่งนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการคัดเลือก

ทั้งนี้ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องจัดส่งแบบที่ ๑ - แบบที่ ๘ ในวันยื่นคำขอรับอนุญาต โดยจัดส่งแบบที่ ๙ ภายหลังเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก และให้ผู้ชนะการคัดเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามที่กำหนดในข้อ ๓๗ ของประกาศ

๒. เอกสารสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตมีดังนี้

๒.๑ เอกสารหลักฐานของนิติบุคคลที่ขอรับอนุญาต

๑) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสำเนาหนังสือเดินทางแทน

๒) หนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลที่ขอรับอนุญาตว่ามีใช่เป็นคนต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือ พร้อมหนังสือรับรองตนเองว่าเป็นนิติบุคคลไทย และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่แตกต่างไปจากหนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรับรองตนเองว่ายังคงรักษาสถานภาพการเป็นนิติบุคคลไทยอยู่ในวันที่ยื่นคำขอรับอนุญาต

๓) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน

๓.๑) หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย

๓.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ หากเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสำเนาหนังสือเดินทางแทน

๓.๓) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

๒.๒ ข้อมูลการถือครองหุ้นและอำนาจควบคุม

๑) ประวัติและข้อมูลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคล (Corporate Profile) และข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นอนุญาต ที่ประกอบกิจการโทรคมนาคม

๒) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นใบอนุญาต และนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นอนุญาต ที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือกำลังจะดำเนินงาน (กรณีบริษัทยังไม่มี การประกอบธุรกิจ) ในกรณีที่มีบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มจำนวนมากให้แสดงโครงสร้างการถือหุ้นและการถือครองธุรกิจของกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้นอนุญาต (Shareholding และ ownership structure) โดยอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง

๓) โครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัทผู้ถือหุ้นใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นจำนวนและหน้าที่ของกรรมการ พร้อมรายชื่อกรรมการ และแสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทในภาพรวม (Organization chart)

๓. ข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า จะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

๔. เอกสารแสดงประสบการณ์

กรอกข้อมูลตามแบบคำขอรับอนุญาต แบบที่ ๕ พร้อมแนบเอกสารที่แสดงถึงประสบการณ์ในการประกอบกิจการหรือดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม นับถึงวันที่ยื่นคำขอรับอนุญาต (ไม่จำกัดจำนวนโครงการ) โดยประสบการณ์ที่สามารถนำมาประกอบคำขอได้ต้องประกอบด้วยข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

๔.๑ ประสบการณ์ในการสร้าง/ส่ง และบริหารโครงการดาวเทียมเข้าสู่โคจร

๔.๒ ประสบการณ์ในการประกอบกิจการหรือดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม ดังต่อไปนี้

๑) บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service) หรือ

๒) บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite uplink/Downlink Service) หรือ

๓) บริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform หรือ

๔) บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) หรือ

๕) บริการบริหารจัดการดาวเทียม (TT&C) และ Traffic Management หรือ

๖) บริการสื่อสารข้อมูลและเสียงผ่านดาวเทียมสำหรับการติดตามเรือ (VMS) หรือ

๗) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม หรือ

๘) บริการขายอุปกรณ์ดาวเทียมและบริการหลังการขายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ ประสบการณ์ในการประกอบกิจการหรือดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ดังนี้

๑) การให้บริการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร (รวมกระสวยอวกาศ) หรือ

๒) การผลิตดาวเทียมหรือชิ้นส่วนดาวเทียม หรือ

๓) การทดลอง ทดสอบ และวิจัย

โดยผู้ถือหุ้นอนุญาตสามารถนำประสบการณ์ของผู้ถือหุ้นอนุญาตหรือประสบการณ์ของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นอนุญาตมากกว่าร้อยละ ๒๕) มาประกอบการจัดทำคำขอได้

๕. หนังสือรับรองความสามารถด้านการเงิน

กรอกข้อมูลตามแบบคำขอรับอนุญาต แบบที่ ๖ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกกรอกแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

๕.๑ แบบ ๖-๑ หนังสือรับรองโดยผู้ขอรับอนุญาตว่ามีแหล่งเงินทุนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในการดำเนินโครงการดาวเทียม จรวดดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ ตามเงื่อนไขการอนุญาต โดยแสดงหลักฐานแหล่งเงินทุนประกอบ

๕.๒ แบบ ๖-๒ หนังสือรับรองโดยผู้ถือหุ้นในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แก่ผู้ขอรับอนุญาตในการดำเนินโครงการดาวเทียม จรวดดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ ตามเงื่อนไขการอนุญาต โดยแสดงหลักฐานแหล่งเงินทุนประกอบ

๕.๓ แบบ ๖-๓ หนังสือสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับการดำเนินโครงการดาวเทียมจนกว่าจะมีส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ ตามเงื่อนไขการอนุญาต

รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นตามข้อ ๑๗ (ก) ของประกาศ

๖. เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องใช้ในการอนุญาตสำหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เว้นแต่เป็นเอกสารที่ได้ยื่นไว้แล้วตามข้อ ๒

๖.๑ ข้อมูลการให้บริการ

- ๑) ลักษณะและประเภทกิจการโทรคมนาคมที่ยื่นขอรับใบอนุญาต
- ๒) พื้นที่ให้บริการ
- ๓) กลุ่มลูกค้า

๖.๒ ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี

- ๑) รายละเอียดด้านเทคนิคในการให้บริการ
- ๒) รูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Diagram)
- ๓) ลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคมที่เข้าใช้ จุดที่ตั้ง เส้นทาง และการเชื่อมต่อ
 - ๓.๑) การเชื่อมต่อภายในประเทศ
 - ๓.๒) การเชื่อมต่อออกต่างประเทศ
- ๔) สถานที่ตั้งและจุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Point of Interconnection – POI)
- ๕) รายละเอียดของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการให้บริการ
- ๖) สถานที่ตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
- ๗) การเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรคมนาคม

๖.๓ ข้อมูลด้านแผนธุรกิจ แผนการเงิน และแผนการลงทุน

- ๑) ความสามารถทางการเงินและการลงทุน
 - ๑.๑) ความสามารถในการจัดหาเงินลงทุนและแผนการลงทุน ๑๐ ปี
 - ๑.๒) ประมาณการรายได้จากการดำเนินงานและอัตราผลตอบแทน ๑๐ ปี
 - ๑.๓) แผนการก่อสร้าง แผนการติดตั้งระบบ และระยะเวลาที่จะสามารถให้บริการได้หลังได้รับใบอนุญาต
 - ๑.๔) ประมาณการมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราส่วนผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
 - ๑.๕) ความเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม ทางด้านการเงิน

๒) การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)

๒.๑) สภาพตลาดและการแข่งขันในปัจจุบัน

๒.๒) ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น

๓) กลยุทธ์ทางการตลาด

๓.๑) กลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ (Product)

๓.๒) กลยุทธ์ในการกำหนดราคาสินค้าและบริการ (Price)

๓.๓) กลยุทธ์ในการจัดจำหน่าย (Place)

๓.๔) กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย (Promotion)

๔) แผนการให้บริการ ๑๐ ปี

๔.๑) แผนธุรกิจและขอบเขตด้านการให้บริการ

๔.๒) แนวทางการพัฒนาการให้บริการ

๔.๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

๖.๔ แผนด้านคุณภาพของการให้บริการ

๑) แผนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยของโครงข่าย (Network Security Plan)

๒) แผนความน่าเชื่อถือของโครงข่าย (Network Reliability Plan)

๓) แผนเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Emergency and Disaster Plan)

๗. เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เป็นต้องใช้ในการอนุญาตสำหรับการขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด

๗.๑) แผนการดำเนินงานสำหรับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

๗.๒) แผนการจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

๗.๓) แผนการนำคลื่นความถี่ข่ายงานดาวเทียมขึ้นใช้งานกับดาวเทียม

๗.๔) ข้อมูลระบบดาวเทียม ประกอบด้วย ชื่อดาวเทียม ตำแหน่งวงโคจร จำนวนช่องสัญญาณ คลื่นความถี่ จำนวนดาวเทียม ตำแหน่งที่ตั้งของสถานีภาคพื้นดิน (TT&C และ gateway) พื้นที่ให้บริการ (footprint) คุณลักษณะของดาวเทียม (Satellite Specification)

๗.๕) รูปลักษณะโครงข่ายและส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ

๗.๖) เอกสารประมาณการต้นทุนการสร้างดาวเทียมและการนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

ภาคผนวก ค
กฎการคัดเลือก

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้งานโครงดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

๑. วิธีการคัดเลือก

สำนักงาน กสทช. จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมการคัดเลือกด้วยวิธีการประมูล เพื่อตัดสินผู้ชนะการคัดเลือกชุดข่ายงานดาวเทียมที่ผู้ชนะการคัดเลือกแต่ละรายได้รับอนุญาต และราคาสุดท้าย/อัตราผลตอบแทนสุดท้ายให้แก่รัฐของชุดข่ายงานดาวเทียม โดยจะประมูลชุดข่ายงานดาวเทียมทีละชุดในรูปแบบการยื่นข้อเสนอแบบปิดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction/e-bidding)

๒. ลำดับการประมูลชุดข่ายงานดาวเทียม

สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการเปิดให้มีการแข่งขันเสนอราคาประมูลโดยเรียงลำดับชุดข่ายงานดาวเทียม ดังนี้

- ๑) ชุดข่ายงานดาวเทียม A ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ องศาตะวันออก และ ๕๑ องศาตะวันออก
- ๒) ชุดข่ายงานดาวเทียม B ณ ตำแหน่งวงโคจร ๑๔๒ องศาตะวันออก

๓. ขั้นตอนการประมูล

๑) ให้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกแต่ละรายส่งผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่มีสิทธิเสนอราคา/อัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐจำนวนไม่เกินสามคนเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลก่อนเริ่มการเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อไว้ในแบบที่ ๙ ในวันประมูล และให้เข้าประจำในสถานที่ตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนดไว้ โดยแยกจากผู้เข้าร่วมการคัดเลือกกรายอื่น และห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้ว ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนมิได้ แต่อาจขอลถอนผู้เข้าร่วมการคัดเลือกบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได้ หากผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้สำนักงาน กสทช. ประกาศเป็นผู้ลี้สิทธิในการประมูล แล้วแจ้งผู้แทนผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่เหลืออยู่ทุกรายเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประมูล แต่ถ้ามีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเพียงหนึ่งรายเมื่อถึงเวลาการเสนอราคา ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการประมูลต่อไป

๒) เมื่อเริ่มการเสนอราคาให้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเสนอราคา/อัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. เมื่อสิ้นสุดเวลาการเสนอการระบบจะเลือกผู้เสนอราคา/อัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐสูงสุดเท่านั้น

หากการดำเนินการยื่นข้อเสนอราคา/อัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction/e-bidding) ของสำนักงาน กสทช. ได้ตามปกติ ให้สำนักงาน กสทช. นำวิธีการดำเนินการประมูลในรูปแบบการยื่นข้อเสนอแบบปิดราคาแบบปกติ (Sealed bid) มาดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีอื่น

๓) สำนักงาน กสทช. โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการปิดระบบ และแจ้งข้อเสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกทุกรายทราบ พร้อมแจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกกรายที่เสนอราคาสูงสุด/อัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐสูงสุด

๔) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากัน ให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามข้อ ๒) และข้อ ๓) จนกว่าจะได้ผู้ชนะการคัดเลือก

๔. การสิ้นสุดการคัดเลือก

การคัดเลือกจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงนามรับรองราคาสูงสุด/อัตราผลตอบแทนให้แก่รัฐสูงสุดของแต่ละชุดช่ยงานดาวเทียม และ สำนักงาน กสทช. ประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไป

๕. ข้อสงวนสิทธิ์

กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่น ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกฎการคัดเลือกนี้ได้ กสทช. สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกฎการคัดเลือก รวมทั้งการหยุด พัก หรือยกเลิกการคัดเลือก

ภาคผนวก ง

เอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการแจ้งจดทะเบียน (แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package))

เอกสารและข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องยื่นในการแจ้งจดทะเบียน เพื่อให้ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ มีดังนี้

๑) คำขอแจ้งจดทะเบียน (Notification) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศยอมรับและมีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศกำหนดไว้

๒) เอกสารที่แสดงสถานะการประสานงานกับหน่วยงานดาวเทียมอื่นที่ต้องดำเนินการประสานงานตามข้อบังคับวิถุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

๓) เอกสารสรุปสถานะดำเนินการ ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังนี้

๓.๑) หลักฐานข้อตกลงการจัดสร้างดาวเทียม หรือการขอใช้งานดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจรนั้น ๆ โดยอาจจัดส่งเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- สำเนาสัญญาจัดสร้างดาวเทียม

- หนังสือที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายที่แสดงว่าได้มีการทำสัญญาจัดสร้างดาวเทียมร่วมกัน

- หนังสือที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้ยื่นคำขอที่รับรองว่าจะมีดาวเทียมใช้งาน ณ ตำแหน่งวงโคจรตามข้อมูลในข่าวดาวเทียมก่อนครบกำหนดเวลา

๓.๒) ข้อมูลคลื่นความถี่ภาคส่งและภาครับโดยละเอียดของดาวเทียมที่จะนำขึ้นใช้งานโดยอาจจัดส่งเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- เอกสาร Critical Design Review (CDR) ที่แสดงข้อมูลคลื่นความถี่ใช้งาน

- หนังสือจากผู้จัดสร้างดาวเทียมที่แสดงข้อมูลคลื่นความถี่ใช้งาน

๓.๓) หลักฐานข้อตกลงการนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร โดยอาจจัดส่งเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- สำเนาสัญญาการจ้างจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร

- หนังสือที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายที่แสดงว่าได้มีการทำสัญญาจัดส่งดาวเทียมร่วมกัน

- สำเนาสัญญาการยืม เช่าใช้ หรือซื้อ ดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรที่จะนำมาใช้งานในตำแหน่งตามข้อมูลในข่าวดาวเทียม

- หนังสือจากผู้ยื่นคำขอที่แสดงความเป็นเจ้าของดาวเทียมที่จะนำมาใช้งาน และหลักฐานที่แสดงว่าดาวเทียมดังกล่าวอยู่ในวงโคจรเรียบร้อยแล้ว

๓.๔) หลักฐานแผนการก่อสร้างสถานีฐานภาคพื้นโลกที่จะทำหน้าที่ในการติดต่อ และควบคุมดาวเทียม (TT&C) โดยอาจจัดส่งเอกสารใดเอกสารหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- สำเนาสัญญาก่อสร้าง

- หนังสือที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายที่แสดงว่าได้มีการทำสัญญาจัดส่งดาวเทียมร่วมกัน


๓.๕) หลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุญาตใช้สถานีควบคุม (TT&C) ภูมิภาคพื้นโลก และสถานี feeder-link ภูมิภาคพื้นโลก

๓.๖) เอกสารยืนยันความสำเร็จของการนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรตามที่ระบุไว้ในรายงานดาวเทียม

๓.๗) เอกสารยืนยันจำนวนดาวเทียมที่จะมีการนำมาใช้งาน

๓.๘) เอกสารยืนยันคลื่นความถี่ที่จะนำขึ้นใช้งานจริง

๓.๙) รายละเอียดตามข้อมติที่ ๔๐ ของข้อบังคับวิทยุ (Resolution 40) ในกรณีที่มีการนำดาวเทียมที่เคยมีการใช้งานกับข่ายงานดาวเทียมอื่น หรือสำหรับกรณีนำดาวเทียมกลับมาใช้งานหลังจากที่มีการระงับการใช้งาน (suspension)

	แบบคำขอรับอนุญาต การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)
	แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับอนุญาต

ส่วนที่ 1 ชุดข่ายงานดาวเทียมที่ผู้ขอรับอนุญาตประสงค์จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

- ชุดข่ายงานดาวเทียม A
 ชุดข่ายงานดาวเทียม B

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับอนุญาต (ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

2.1	ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญาต <i>(ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคำขอ)</i>	
2.2	สถานภาพทางกฎหมายของผู้ขอรับอนุญาต <i>(กรุณาเลือกจากรายการด้านล่างและแนบสำเนาเอกสารรับรอง)</i>	
2.2.1	<input type="checkbox"/>	บริษัทจำกัด เลขที่..... (นิติบุคคล 13 หลัก)
2.2.2	<input type="checkbox"/>	บริษัทมหาชนจำกัด เลขที่..... (นิติบุคคล 13 หลัก)
2.3	ที่อยู่ของผู้ขอรับอนุญาต	
2.3.1	ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน <i>(ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบคำขอ)</i>	
	ที่อยู่	
	เขต(อำเภอ)/จังหวัด/ รหัสไปรษณีย์	
	หมายเลขโทรศัพท์	
	หมายเลขโทรสาร	
	อีเมลล์	
	เว็บไซต์	
2.3.2	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ <i>(กรณาระบุ หากแตกต่างจากข้อ 2.3.1)</i>	
	ที่อยู่	
	เขต(อำเภอ)/จังหวัด/ รหัสไปรษณีย์	
	หมายเลขโทรศัพท์	
	หมายเลขโทรสาร	
	อีเมลล์	
2.4	ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล	
2.4.1	ชื่อผู้มีอำนาจกระทำการ (บุคคลที่ 1)	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับอนุญาต

	ชื่อ	
	ตำแหน่งในบริษัท	
	หมายเลขโทรศัพท์	
	หมายเลขโทรสาร	
	อีเมล	
2.4.2	ชื่อผู้มีอำนาจกระทำการ (บุคคลที่ 2)	
	ชื่อ	
	ตำแหน่งในบริษัท	
	หมายเลขโทรศัพท์	
	หมายเลขโทรสาร	
	อีเมล	
2.4.3	ชื่อผู้มีอำนาจกระทำการ (บุคคลที่ 3)	
	ชื่อ	
	ตำแหน่งในบริษัท	
	หมายเลขโทรศัพท์	
	หมายเลขโทรสาร	
	อีเมล	
2.5	บุคคลที่สามารถติดต่อได้	
2.5.1	ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (บุคคลที่ 1) (บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงาน)	
	ชื่อ	
	ตำแหน่งในบริษัท	
	หมายเลขโทรศัพท์	
	หมายเลขโทรสาร	
	อีเมล	
2.5.2	ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (บุคคลที่ 2) (บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับบุคคลที่หนึ่งได้)	
	ชื่อ	
	ตำแหน่งในบริษัท	
	หมายเลขโทรศัพท์	
	หมายเลขโทรสาร	
	อีเมล	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับอนุญาต

ส่วนที่ 3: เอกสารประกอบคำขอรับอนุญาต

(ทำเครื่องหมาย ✓ และแนบเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

3.1	เอกสารสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตตามข้อกำหนดในข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ดังนี้
3.1.1	เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล <input type="checkbox"/> แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสำเนาหนังสือเดินทางแทน <input type="checkbox"/> หนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลที่ขอรับอนุญาตว่ามีใช่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือ พร้อมหนังสือรับรองตนเองว่าเป็นนิติบุคคลไทย และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่แตกต่างไปจากหนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรับรองตนเองว่ายังคงรักษาสถานภาพการเป็นนิติบุคคลไทยอยู่ในวันที่ยื่นคำขอรับอนุญาต ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน <input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย <input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ หากเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสำเนาหนังสือเดินทางแทน <input type="checkbox"/> แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
3.1.2	<input type="checkbox"/> ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตามข้อกำหนดในการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุมระหว่างกันของผู้ขอรับอนุญาต (แบบคำขออนุญาต แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม)
3.1.3	<input type="checkbox"/> ข้อมูลผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับอนุญาตในการเข้าร่วมรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (แบบคำขอรับอนุญาต แบบที่ 5 ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม)
3.1.4	<input type="checkbox"/> ประวัติและข้อมูลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคล (Corporate Profile) และข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต ที่ประกอบกิจการโทรคมนาคม
3.1.5	<input type="checkbox"/> ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับอนุญาต และนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต ที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือกำลังจะดำเนินงาน (กรณีบริษัทยังไม่มี การประกอบธุรกิจ) ในกรณีที่มีบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มจำนวนมากให้แสดงโครงสร้างการถือหุ้นและการถือครองธุรกิจของกลุ่มบริษัทผู้ขอรับอนุญาต (Shareholding และ ownership structure) โดยอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง
3.1.6	<input type="checkbox"/> โครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัทผู้ขอรับอนุญาต โดยแสดงให้เห็นจำนวนและหน้าที่ของ กรรมการของบริษัท พร้อมรายชื่อกรรมการ และแสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทในภาพรวม (organization chart)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับอนุญาต

3.1.7

รายชื่อกรรมการ และผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจจัดการ พร้อมหลักฐานแสดงสัญชาติ

คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาตในการยื่นแบบคำขอ

- 1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
- 2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคำขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
- 3) กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทำเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ กสทช. พิจารณามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตได้ทันที
- 4) ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการที่จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 2 คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาต

1	ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญาต (ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคำขอ)
2.	ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีลักษณะครบถ้วนตามข้อกำหนดในข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) ดังนี้
2.1	<input type="checkbox"/> เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2.2	<input type="checkbox"/> มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้ [] ไม่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว [] ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องกำหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศ ดังกล่าว [] ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย [] ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม [] บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ขอรับอนุญาต ไม่เคยถูกศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นคำขอรับอนุญาต [] มีแผนการลงทุนและแผนการให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ [] มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด สำหรับการขอรับใบอนุญาตประเภทที่สาม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3	<input type="checkbox"/> มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดังต่อไปนี้ [] เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม [] ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคำสั่งศาล หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ทำหน้าที่บริหารแทนกรรมการชุดเดิม หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษา [] ไม่เป็นผู้ถูกศาลมีคำพิพากษาและมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย์สินของผู้ขอรับใบอนุญาตด้วยประการใดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันเกี่ยวข้องด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล [] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 2 คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาต

	<ul style="list-style-type: none">[] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ดังกล่าวในนิติบุคคลที่เคยถูก กสทช. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอันเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลนั้น หรือโดยเหตุที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตภายในระยะเวลาสองปีก่อนการขอรับใบอนุญาต[] ผู้ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการขอรับใบอนุญาต[] ผู้ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือถูกฟ้องคดีและศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาในความผิดที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน[] ผู้ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูก กสทช. พิจารณาให้สิ้นสุดการอนุญาตอันเนื่องมาจากการไม่เปิดให้บริการที่ได้รับอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการขอรับใบอนุญาต
3.	คำรับรองเรื่องข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าว
	<p><input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าได้กำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวและรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวที่นิติบุคคลของข้าพเจ้าได้กำหนดตามแนวทางทุกข้อที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด</p>
4.	คำรับรองตามข้อกำหนดในมาตรการจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเข้าร่วมการคัดเลือก
	<p><input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าและผู้แทนของข้าพเจ้า รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none">[] ห้ามผู้ขอรับอนุญาตติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประเด็นที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุญาต ตั้งแต่วันที่ กสทช. เปิดให้มีการยื่นคำขอรับการอนุญาต จนถึงเวลาที่ กสทช. ประกาศผลการคัดเลือก[] ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 2 คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาต

	<ol style="list-style-type: none">(1) ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม(2) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดำเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับอนุญาต หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นทำการเสนอราคาสูงหรือต่ำจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา(3) ช่มชื่นใจผู้อื่นให้จำยอมร่วมดำเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องทำการเสนอราคาตามที่กำหนด โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นนั้น(4) ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด(5) ทำการเสนอราคาต่อสำนักงาน กสทช. โดยทุจริต โดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือต่ำเกินกว่าปกติจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และการกระทำเช่นนั้นเป็นเหตุให้การคัดเลือกไม่สำเร็จลุล่วงไปได้
5.	คำรับรองเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน
	<input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะจัดให้มีและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน ที่ กสทช. เห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 2 คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาต

คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาตในการยื่นแบบคำขอ

1)	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
2)	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคำขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับอนุญาต ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
3)	กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทำเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ กสทช. พิจารณามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตได้ทันที
4)	ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิในการที่จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในลักษณะจัดชุด (Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

1.	ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญาต (ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ)
2.	สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ขอรับอนุญาต
2.1	ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญาต)
1)	ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ระบุในตารางจะต้องรวมกันเท่ากับ 100% และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในส่วนนี้จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในเอกสารประกอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยื่นคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับแบบขอรับอนุญาต
2)	การนับรวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลหรือ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญาต ดังต่อไปนี้ (1) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน หรือ (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน จำพวกไม่จำกัดความผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ (5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ (6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ (7) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล
3)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับอนุญาต หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้ขอรับอนุญาตตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับอนุญาต การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับอนุญาตด้วย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

	ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 [ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ]	สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)]	
		หุ้นทั้งหมด	หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้ับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.1.1			
2.1.2			
2.1.3			
2.1.4			
2.1.5			
2.1.6			
2.1.7			
2.1.8			
รวม		100%	100%

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

2.2 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1)					
กรณีมีผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับอนุญาตตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมดหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้คำอธิบายที่กำหนดในตารางที่ 2.1					
	ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.1]		ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 [อิงตามรายชื่อตามหุ้นทั้งหมด]	สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)]	
	รายชื่อตามหุ้นทั้งหมด	รายชื่อตามหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง		หุ้นทั้งหมด	หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1					
2.2.2					
2.2.3					
2.2.4					
2.2.5					
2.2.6					
2.2.7					
2.2.8					
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]					

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

2.3 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญาต)				
ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงที่ระบุในตารางจะต้องรวม กันเท่ากับ 100%				
	ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 [รายชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น]	ธุรกิจหรืออาชีพ [คำอธิบาย ลักษณะของธุรกิจ]	สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)]	
			จำนวนหุ้นทั้งหมด ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง	สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2.3.1				
2.3.2				
2.3.3				
2.3.4				
2.3.5				
2.3.6				
2.3.7				
2.3.8				
2.3.9				
2.3.10				
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]				
รวม			100%	100%

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

2.4 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1)							
กรณีมีผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับอนุญาต หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ขอรับอนุญาต ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้คำอธิบายที่กำหนดในตารางที่ 2.3							
	ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.3]		ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 [อิงตามรายชื่อตามหุ้นทั้งหมด]			สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)]	
	รายชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น	รายชื่อตามสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง	รายชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น	รายชื่อตามสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง	ธุรกิจหรืออาชีพ [คำอธิบายลักษณะของธุรกิจ]	จำนวนหุ้นทั้งหมดให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง	สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2.4.1							
2.4.2							
2.4.3							
2.4.4							
2.4.5							
2.4.6							
2.4.7							
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]							

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

2.5 ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2)							
กรณีมีผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 ดังกล่าว โดยใช้คำอธิบายที่กำหนดในตารางที่ 2.3							
	ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.4]		ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3			สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)]	
	รายชื่อตามสัดส่วน การถือหุ้น	รายชื่อตามสัดส่วน การมีสิทธิออกเสียง	รายชื่อตามสัดส่วน การถือหุ้น	รายชื่อตามสัดส่วน การมีสิทธิออกเสียง	ธุรกิจหรืออาชีพ [คำอธิบาย ลักษณะของธุรกิจ]	จำนวนหุ้นทั้งหมด ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง	สัดส่วนการมีสิทธิ ออกเสียงต่อสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
2.5.1							
2.5.2							
2.5.3							
2.5.4							
2.5.5							
2.5.6							
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]							

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

หมายเหตุ

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 รายใด เป็นนิติบุคคลและมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 50% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 ให้จัดทำรายละเอียดของผู้ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 ตามรายละเอียดที่กำหนดในตาราง 2.4 โดยอนุโลม
- 2) หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในลำดับขั้นถัดไปมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้ผู้ขอรับอนุญาตจัดทำรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่กำหนดในตาราง 2.4 ทุกทอดตลอดสายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 3) ให้เปิดเผยประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยจนถึงผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 อย่างไรก็ดี กรณีของบุคคลธรรมดา การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักความพยายามอย่างถึงที่สุด (Best efforts basis)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.	ความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่น
3.1	บริษัทในเครือของผู้ขอรับอนุญาต
<p>บริษัทในเครือของผู้ขอรับอนุญาต หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไป ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมดถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลค่าเกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมด3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมด หรือของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือเดียวกันหรือหลายบริษัทหรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือชั้นแรกและ/หรือในชั้นต่อไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมีจำนวนรวมกันเกินกว่า 50% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกด้วย4) บุคคลเกินกว่ากึ่งจำนวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง5) บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมด หรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง6) นิติบุคคลใดจะอยู่ในเครือกับบุคคลอื่นเมื่อนิติบุคคลนั้นควบคุมหรือถูกควบคุมโดยบุคคลอื่นนั้น ทั้งนี้ คำว่า “ถูกควบคุม” หมายความว่า ถูกควบคุมโดยบุคคลของสมาชิกหากบุคคลนั้นมีอำนาจในการเสนอชื่อกรรมการส่วนใหญ่ หรือเป็นผู้มีอำนาจโดยถูกต้องตามกฎหมายในการกำกับดำเนินการของบริษัทหรือเมื่อทั้งสองฝ่ายถูกควบคุมโดยบุคคลเดียวกัน <p>การแสดงผล ให้ผู้ขอรับอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในเครือของผู้ขอรับอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในเครือของผู้ขอรับอนุญาต หรือสัดส่วนการถือหุ้นในส่วนที่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทในเครือ หรือระดับของอำนาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ</p>	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

	ชื่อ [ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในเครือ ตามคำนิยามบริษัทย่อย]	ลักษณะของประเภทธุรกิจ [คำอธิบายลักษณะ ของกิจการ]	สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง [% (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)] หรือความสัมพันธ์	การแสดงผลการมีอำนาจควบคุมนิติบุคคล (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เข้าข่าย)	
				ส่งบุคคลเข้าเป็น กรรมการฯ	มีพฤติกรรมในการส่ง บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ
3.2.1					
3.2.2					
3.2.3					
3.2.4					
3.2.5					
3.2.6					
3.2.7					
3.2.8					
3.2.9					
3.2.10					

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.2 บริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต

บริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไป ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนจำนวนตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนจำนวนตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมด
- 3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งตั้งแต่ 25 % แต่ไม่เกินกว่า 50% ของทุนทั้งหมดหรือของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทเดียวกันหรือหลายบริษัทหรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในกลุ่มในลำดับขั้นแรกและ/หรือในชั้น ต่อๆ ไปบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมีจำนวนรวมกันตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทแรกด้วย
- 4) บุคคลจำนวนตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของจำนวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานในนิติ บุคคลหนึ่งเป็นกรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
- 5) มีผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในชั้นแรกและหรือในชั้นต่อๆ ไปเป็นนิติบุคคลเดียวกัน โดยทุนตั้งแต่ 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของแต่ละนิติบุคคลเป็นของนิติบุคคลนั้น

การแสดงผลให้ผู้ขอรับอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ขอรับอนุญาต หรือสัดส่วนการถือหุ้นในส่วนที่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทในกลุ่ม หรือระดับของอำนาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

	ชื่อ [ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษัทในกลุ่ม ตามค่านियามบริษัทในกลุ่ม]	ลักษณะของประเภทธุรกิจ [คำอธิบายลักษณะ ของกิจการ]	สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง [% (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) หรือความสัมพันธ์]	การแสดงการมีอำนาจควบคุมนิติบุคคล (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เข้าข่าย)	
				ส่งบุคคลเข้าเป็น กรรมการฯ	มีพฤติกรรมในการส่ง บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ
3.2.1					
3.2.2					
3.2.3					

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.3 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันอาศัยคำนิยาม “ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการควบคุมนโยบาย การบริหารกิจการ การอำนวยการ หรือการจัดการของผู้ขอรับอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

- 1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 50% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับอนุญาต
- 2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู้ขอรับอนุญาตได้
- 3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการบริหารกิจการ การอำนวยการ หรือการจัดการของผู้ขอรับอนุญาตให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการดำเนินการดังกล่าว
- 4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในผู้ขอรับอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ขอรับอนุญาตเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้ขอรับอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.3.1	ผู้ขอรับอนุญาตถือครองหุ้นโดยตรงในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด		
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับอนุญาตถือหุ้น			
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ ผู้ขอรับอนุญาตถือหุ้น	สัดส่วนการถือครองหุ้นต่อจำนวนหุ้นทั้งหมด (%) นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (แสดงทุกกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตถือหุ้น)	สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%) (แสดงเฉพาะกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.3.2	ผู้ขอรับอนุญาตถือครองหุ้นโดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด				
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับอนุญาตถือหุ้น ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ลำดับที่ 1)		แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 1 ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ลำดับที่ 2)		แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 2 ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ลำดับที่ 3)	
ชื่อนิติบุคคล	สัดส่วนการถือหุ้น (%) (ให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง)	ชื่อนิติบุคคล	สัดส่วนการถือหุ้น (%) (ให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง)	ชื่อนิติบุคคล	สัดส่วนการถือหุ้น (%) (ให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง)
1.		1.		1.	
		2.		2.	
2.		1.		1.	
		2.		2.	
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]					

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลำดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลำดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลำดับสุดท้ายที่แสดงถึงการถือหุ้นของนิติบุคคลใด ๆ ในลำดับก่อนหน้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.3.3		ผู้ขอรับอนุญาตถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงโดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด					
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับอนุญาต ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลำดับที่ 1)		แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 1 ถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลำดับที่ 2)		แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 2 ถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลำดับที่ 3)			
ชื่อนิติบุคคล	สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)	ชื่อนิติบุคคล	สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)	ชื่อนิติบุคคล	สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)		
1.		1.		1.			
				2.			
2.		1.		1.			
				2.			
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]							

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลำดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลำดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลำดับสุดท้ายที่มีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลใด ๆ ในลำดับก่อนหน้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.3.4	ผู้ขอรับอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด	
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด		
ชื่อนิติบุคคล	ชื่อบุคคล	ลักษณะการควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของบุคคล
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]		

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.3.5 ผู้ขอรับอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัดที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสาย								
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับอนุญาตถือหุ้นและผู้ขอรับอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล (ลำดับที่ 1)			แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 1 ถือหุ้น และนิติบุคคลลำดับที่ 1 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล (ลำดับที่ 2)			แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 2 ถือหุ้น และนิติบุคคลลำดับที่ 2 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล (ลำดับที่ 3)		
ชื่อนิติบุคคล	ชื่อบุคคล	ตำแหน่ง/ พฤติกรรม	ชื่อนิติบุคคล	ชื่อบุคคล	ตำแหน่ง/ พฤติกรรม	ชื่อนิติบุคคล	ชื่อบุคคล	ตำแหน่ง/ พฤติกรรม
1.			1.			1.		
						2.		
			2.			1.		
						2.		
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]								

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลำดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลำดับถัด ๆ ไปจนกระทั่งถึงลำดับสุดท้าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.3.6	ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอรับอนุญาตถือครองหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด	
	แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอรับอนุญาต	คำอธิบายลักษณะของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอรับอนุญาต
1) 2) 3) 4) [ให้ระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]		1. บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 50% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับอนุญาต
1) 2) 3) 4) [ให้ระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]		2. บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู้ขอรับอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอรับอนุญาต	คำอธิบายลักษณะของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอรับอนุญาต
1) 2) 3) 4) [ให้ระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]	3. บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การบริหารกิจการ การอำนวยการ หรือการจัดการของผู้ขอรับอนุญาตให้ปฏิบัติ ตามคำสั่งของตนในการดำเนินการดังกล่าว
1) 2) 3) 4) [ให้ระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]	4. บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในผู้ขอรับอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบใน การดำเนินงานของผู้ขอรับอนุญาตเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจ หน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้ขอรับอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.3.7	ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอรับอนุญาต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด		
แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอรับอนุญาต		แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล	
	ชื่อนิติบุคคล	ชื่อบุคคล	พฤติกรรมควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงาน
1.	1.		
	2.		
2.	1.		
	2.		
3.	1.		
	2.		
4.	1.		
	2.		
5.	1.		
	2.		
6.	1.		
	2.		
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

3.3.8	ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอรับอนุญาต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด ที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสาย								
แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอรับอนุญาต	แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมฯ ถือหุ้น และผู้มีอำนาจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล (ลำดับที่ 1)			แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 1 ถือหุ้น และนิติบุคคลลำดับที่ 1 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล (ลำดับที่ 2)			แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลำดับที่ 2 ถือหุ้น และนิติบุคคลลำดับที่ 2 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล (ลำดับที่ 3)		
	ชื่อนิติบุคคล	ชื่อบุคคล	ตำแหน่ง/ พฤติกรรม	ชื่อนิติบุคคล	ชื่อบุคคล	ตำแหน่ง/ พฤติกรรม	ชื่อนิติบุคคล	ชื่อบุคคล	ตำแหน่ง/ พฤติกรรม
1.	1.			1.			1.		
				2.			2.		
	2.			1.			1.		
				2.			2.		

ใ้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลำดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลำดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลำดับสุดท้าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุม

คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาตในการยื่นแบบคำขอ

1)	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
2)	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคำขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
3)	กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทำเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ กสทช. พิจารณาวามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตได้ทันที
4)	ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการที่จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการประเมินผลข้อมูล อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 4 ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

1.	ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญาต (ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคำขอ)			
2.	ผู้ได้รับมอบอำนาจ			
	<p>ให้ระบุรายละเอียดบุคคลซึ่งผู้ขอรับอนุญาตมอบอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมการขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และให้หมายรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับมอบอำนาจนี้ ให้หมายรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานของผู้ขอรับอนุญาต หรือไม่ได้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในหน่วยงานผู้ขอรับอนุญาต เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด ของผู้ขอรับอนุญาตด้วย</p>			
	ชื่อ-สกุล	อาชีพ	บทบาทหน้าที่	หน่วยงาน
	(ชื่อเต็มของบุคคล)	(ระบอบอาชีพหลัก)	(บทบาทหน้าที่ในการขอรับอนุญาต)	(ชื่อเต็มของหน่วยงานกรณีไม่ได้เป็นพนักงานของผู้ขอรับอนุญาต)
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 4 ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

3.	เอกสารประกอบคำขอ
	โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้ที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้ได้รับมอบอำนาจแต่ละราย <ul style="list-style-type: none">หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ หากเป็นคนต่างชาติให้จัดส่งสำเนาหนังสือเดินทางแทน และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาตในการยื่นแบบคำขอ

1)	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
2)	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคำขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
3)	กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทำเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ กสทช. พิจารณามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตได้ทันที
4)	ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการที่จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)

(.....)


วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....

	แบบคำขอรับอนุญาต การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)
	แบบที่ 5 แบบแสดงความสามารถด้านประสบการณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับอนุญาต (ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

1.	ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญาต (ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคำขอ)

ส่วนที่ 2: เอกสารแสดงความสามารถด้านประสบการณ์

(ทำเครื่องหมาย ✓ และแนบเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

2.	ประสบการณ์ในการประกอบกิจการหรือดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม นับถึงวันที่ยื่นคำขอรับอนุญาต (ไม่จำกัดจำนวนโครงการ)
2.1	<input type="checkbox"/> รายละเอียดการประกอบกิจการหรือดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม โดยต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) ชื่อบริการ หรือ ชื่อโครงการ 2) ประเภทบริการหรือโครงการ (ประเภทตามที่กำหนดในข้อ 4 ของภาคผนวก ข) 3) ผู้ประกอบกิจการหรือดำเนินโครงการ (ระบุชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญาต หรือชื่อนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับอนุญาต (ถือหุ้นของผู้ขอรับอนุญาตมากกว่าร้อยละ 25)) 4) วันเริ่มการให้บริการหรือโครงการ 5) วันสิ้นสุดการให้บริการหรือโครงการ (ถ้ามี) 6) สถานะปัจจุบันของการให้บริการหรือโครงการ 7) รายการค่าใช้จ่ายในการให้บริการหรือมูลค่าการลงทุนโครงการ โดยแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทโดยละเอียด 8) รายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย (gross revenue) จากการประกอบกิจการในโครงการ (ถ้ามี)
2.2	<input type="checkbox"/> แบบรายงานการถือครองหุ้น (แบบคำขอรับอนุญาตแบบที่ 3 ในกรณีที่นำโครงการที่นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับอนุญาต มาประกอบการพิจารณา)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 5 แบบแสดงความสามารถด้านประสบการณ์

คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาตในการยื่นแบบคำขอ

1)	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
2)	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคำขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
3)	กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทำเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ กสทช. พิจารณามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตได้ทันที
4)	ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการที่จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)
(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)
(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)
(.....)

วัน/เดือน/ปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 6 หนังสือรับรองความสามารถด้านการเงิน

หนังสือรับรองความสามารถด้านการเงิน

(แบบ 6-1 รับรองโดยผู้ขอรับอนุญาต)

วันที่

เรื่อง รับรองความสามารถด้านการเงินของ(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต).....

เรียน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานแสดงแหล่งเงินทุนของ(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต).....

ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) โดยกำหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตตามประกาศดังกล่าว จะต้องยื่นหนังสือรับรองความสามารถด้านการเงินสำหรับการดำเนินโครงการดาวเทียม จนกว่าจะมีส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ นั้น

ในการนี้(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต).....(บริษัทฯ) ซึ่งได้ดำเนินการยื่นคำขอรับอนุญาตและแสดงความประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) ตามประกาศดังกล่าว ขอรับรองว่าบริษัทฯ มีความสามารถด้านการเงินเพียงพอสำหรับดำเนินโครงการดาวเทียมตามประกาศดังกล่าว โดยหากได้รับอนุญาต บริษัทฯ ขอรับรองว่าบริษัทฯ สามารถใช้แหล่งเงินทุนตาม.....(หลักฐานตามสิ่งที่แนบมาด้วย).....ที่ส่งมาด้วยนี้ ซึ่งมีวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เพื่อให้การดำเนินโครงการดาวเทียมสำเร็จตามเงื่อนไขการอนุญาต จนมีการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

(.....)

.....(ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม).....

.....(ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม).....

.....(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต).....

.....(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต).....

หนังสือรับรองความสามารถด้านการเงิน

(แบบ 6-2 รับรองโดยผู้ถือหุ้น)

วันที่

เรื่อง การสนับสนุนทางการเงินแก่(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต).....

เรียน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2. หลักฐานแสดงแหล่งเงินทุน

ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) โดยกำหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตตามประกาศดังกล่าว จะต้องยื่นหนังสือรับรองความสามารถด้านการเงินสำหรับการดำเนินโครงการดาวเทียม จนกว่าจะมีส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้า(ชื่อผู้ถือหุ้น)..... เลขประจำตัวประชาชน

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ.....(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต)..... ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย 1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหาก(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต).....(บริษัทฯ) ได้รับอนุญาต

ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศดังกล่าวจาก กสทช. แล้ว ข้าพเจ้ามีความยินดีให้การ

สนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ โดย(ระบุรูปแบบการสนับสนุน เช่น ให้บริษัทฯ กู้เงิน).....เป็นจำนวนเงิน

ไม่ต่ำกว่า 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เพื่อให้การดำเนินโครงการดาวเทียมสำเร็จตามเงื่อนไข

การอนุญาต และจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะดำเนิน

โครงการดาวเทียมจนมีดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบแหล่งเงินทุนที่เป็น.....(รูปแบบของแหล่งเงินทุน).....

เพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

.....(ชื่อผู้ถือหุ้น)

หนังสือรับรองความสามารถด้านการเงิน
(แบบ 6-3 รับรองโดยสถาบันการเงิน)

วันที่

เรื่อง การสนับสนุนทางการเงินแก่(ชื่อผู้ขอรับอนุญาต).....

เรียน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) โดยกำหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตตามประกาศดังกล่าว จะต้องยื่นหนังสือรับรองความสามารถด้านการเงินสำหรับการดำเนินโครงการดาวเทียม จนกว่าจะมีส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ นั้น

ในการนี้(ชื่อสถาบันการเงิน)..... ขอรับรองว่าหาก (ชื่อผู้ขอรับอนุญาต).....(บริษัทฯ) ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ตามประกาศดังกล่าวจาก กสทช. แล้ว(ชื่อสถาบันการเงิน)..... มีความยินดีให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เพื่อให้การดำเนินโครงการดาวเทียมสำเร็จตามเงื่อนไขการอนุญาต และจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะดำเนินโครงการดาวเทียมจนมีดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มให้บริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

.....(ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม).....

..... (ชื่อสถาบันการเงิน).....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 7 หนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญาต

หนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญาต

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 27 (14/1) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) (ประกาศฯ) ซึ่งมีผลให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พิจารณาและกำหนดวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) โดยวิธีการคัดเลือก และเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ อย่างโปร่งใส ให้กระบวนการจัดสรรสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของชาติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และก่อให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม กสทช. จึงเห็นควรจัดทำหนังสือยินยอมของผู้ขอรับอนุญาต เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ขอรับอนุญาต ดังนี้

ข้อ 1 บุคคลตามหนังสือยินยอม

บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของหนังสือยินยอมฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ขอรับอนุญาต ให้หมายรวมถึงผู้แทน ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ขอรับอนุญาต โดยไม่จำกัดประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอรับอนุญาตและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเกิดโดยปริยายหรือชัดเจน มีการทำเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ขอรับอนุญาตต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลดังกล่าวตามหนังสือยินยอมนี้ อาทิ พนักงาน ลูกจ้างและที่ปรึกษาของผู้ขอรับอนุญาต

ข้อ 2 ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องรักษาเป็นความลับ (confidentiality)

2.1 ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องรักษาเป็นความลับตามหนังสือยินยอมนี้ หมายถึง

- ก. ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการประมูล
- ข. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคา
- ค. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการจัดสร้างโครงข่าย นโยบาย ข้อมูลทางการเงิน การตลาด ต้นทุน แผนการดำเนินงาน และการประเมินต้นทุนถูกระเบียบต่าง ๆ
- ง. ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ลักษณะประเภทโครงข่าย อุปกรณ์ แหล่งที่มา สถานที่ผลิต ผู้จำหน่าย ราคาซื้อขาย ราคาตลาด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
- จ. ข้อมูลด้านบุคลากร การจัดจ้างบุคคล หน้าที่ของบุคคล และรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดเลือก
- ฉ. ข้อมูลหรือพฤติกรรมอื่นใดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ การกำหนดข้อเสนอด้านราคา ราคาต้นทุนการผลิต รายการทรัพย์สิน งบประมาณ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับราคาการคัดเลือก ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ช. ข้อมูลหรือพฤติกรรมอื่นใดที่หากถูกเปิดเผยหรือถูกนำไป ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด อันจะส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อประเมินมูลค่าการคัดเลือกของผู้ขอรับอนุญาต หรือคุณภาพของการคัดเลือก อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ชื่อบุคคล หรือลักษณะของผู้ขอรับอนุญาตรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก เป็นต้น

2.2 ข้อกำหนดเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่ต้องรักษาเป็นความลับในหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่ กสทช. เปิดให้มีการยื่นคำขอรับอนุญาต จนถึงเวลาที่ กสทช. ประกาศผลการคัดเลือก ณ วันที่การคัดเลือกสิ้นสุด

ข้อ 3 ข้อจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเข้าร่วมการคัดเลือก (anti-collusion behaviour)

3.1 ห้ามมิให้มีการติดต่อ สื่อสาร ร่วมมือ ปรีกษา เปิดเผย แลกเปลี่ยน ทำสัญญาหรือความตกลงในรูปแบบใด ๆ รวมถึงการพยายามกระทำพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษร สัญลักษณ์หรือโดยวาจา ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเดียวหรือหลายทาง ระหว่างบุคคลที่มีใช้ผู้ขอรับอนุญาตฝ่ายเดียวกันหรือผู้เกี่ยวข้องฝ่ายเดียวกัน อันเป็นการจำกัดหรือลดการแข่งขันในการคัดเลือกเพื่อรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

3.2 นอกเหนือไปจากข้อกำหนดตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ให้บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของหนังสือยินยอมฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หากปรากฏพฤติการณ์ที่เป็นลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

3.3 ข้อจำกัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอข้อเสนอด้านราคาในหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่ กสทช. เปิดให้มีการยื่นคำขอรับอนุญาต จนถึงเวลาที่ กสทช. ประกาศผลการคัดเลือก ณ วันที่การคัดเลือกสิ้นสุด

ข้อ 4 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศฯ

ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด

ข้อ 5 ความรับผิดชอบ

5.1 ในกรณีมีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ กสทช. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมการคัดเลือก ริบหลักประกันการขอรับอนุญาต หรือให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) โดยการคัดเลือกดังกล่าว ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากจะต้องมีการจัดคัดเลือกใหม่เต็มจำนวน

บุคคลตามวรรคแรกยินยอมให้หักค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นจากเงินหลักประกันการขอรับอนุญาตเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่มีต่อ กสทช.

5.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการคัดเลือกสละสิทธิ์ที่จะได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) กสทช. จะดำเนินการริบหลักประกันการขอรับอนุญาต และผู้ชนะการคัดเลือกรายดังกล่าวต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อหนึ่งชุดข่ายงานดาวเทียมที่ชนะการคัดเลือกเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

ก. ชุดข่ายงานดาวเทียม A ให้ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 58,022,100 บาท (ห้าสิบล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งชุดข่ายงานดาวเทียมที่ชนะการคัดเลือก

ข. ชุดข่ายงานดาวเทียม B ให้ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 28,052,550 บาท (ยี่สิบล้านห้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อหนึ่งชุดข่ายงานดาวเทียมที่ชนะการคัดเลือก

ข้อ 6 การแจ้งการฝ่าฝืนตามหนังสือยินยอม

ผู้แจ้งเหตุ ให้เบาะแส ข้อเท็จจริง ข้อมูลสารสนเทศ หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อส่งมอบหรือให้ได้มาซึ่งหลักฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินสอบสวนการฝ่าฝืนข้อกำหนดใดตามหนังสือยินยอมนี้ ผู้นั้นจะได้รับการรักษาข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลตลอดจนแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว

ข้อ 7 การแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลสารสนเทศ

ห้ามมิให้บุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตามหนังสือยินยอมนี้และข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการเข้าร่วมการคัดเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) ที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

ข้อ 8 การรับทราบและยอมรับในหนังสือยินยอม

ผู้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมฉบับนี้ถือว่ารับทราบและยอมรับข้อกำหนดตามหนังสือยินยอมนี้

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)

(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)

(.....)

วัน/เดือน/ปี



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 8 หนังสือคำประกันจากรัฐมนตรีเพื่อเป็นหลักประกันการคัดเลือก

หนังสือคำประกันจากธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันการขอรับอนุญาต

เลขที่

วันที่

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน
กสทช.” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่.....(ใส่ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต)..... เลขที่นิติบุคคล.....
ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ขอรับอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร
50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะคำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น
เพื่อเป็นหลักประกันในการคัดเลือกชุดข่ายงานดาวเทียมต่อสำนักงาน กสทช. จำนวนไม่เกิน.....
บาท (.....) ในกรณีที่.....(ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต).....มิได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการคัดเลือก หรือเงื่อนไขก่อนรับอนุญาตที่กำหนดในประกาศฯ โดยข้าพเจ้าตกลงจะชำระหนี้แทน
(ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต).....ตามหนังสือคำประกันนี้ทั้งสิ้นทันทีที่สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ และ
ข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และสำนักงาน กสทช. ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้.....(ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาต)
ชำระหนี้ขึ้นก่อน

2. หนังสือคำประกันนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้คำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

ตำแหน่ง.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 9 รายชื่อผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่มีสิทธิ
เสนอราคา/อัตราผลตอบแทนให้กับรัฐ

1.	ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับอนุญาต (ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคำขอ)		
2.	ผู้ได้รับมอบอำนาจ		
	ให้ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลผู้ขอรับอนุญาตให้กระทำการแทนผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่มีสิทธิเสนอราคา/อัตราผลตอบแทนให้กับรัฐ		
	ชื่อ-สกุล (ชื่อเต็มของบุคคล)	บทบาทหน้าที่ (บทบาทหน้าที่ในการ ขอรับอนุญาต)	หน่วยงาน (ชื่อเต็มของหน่วยงาน กรณีไม่ได้เป็นพนักงาน ของผู้ขอรับอนุญาต)
	1		
	2		
	3		
3.	เอกสารประกอบคำขอ		
	โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้ที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้ได้รับมอบอำนาจแต่ละราย <ul style="list-style-type: none">หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ หากเป็นคนต่างชาติให้จัดส่งสำเนาหนังสือเดินทางแทน และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ		

คำรับรองของผู้ขอรับอนุญาตในการยื่นแบบคำขอ

1)	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
2)	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคำขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับอนุญาต ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
3)	กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทำเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ กสทช. พิจารณามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสทช. ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตได้ทันที
4)	ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดตามที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วข้างต้นเท่านั้น และสำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการที่จะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการประเมินผล ข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 9 รายชื่อผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่มีสิทธิ
เสนอราคา/อัตราผลตอบแทนให้กับรัฐ

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)
(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)
(.....)

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)
(.....)

วัน/เดือน/ปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ.....



แบบคำขอรับอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ
142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

แบบที่ 10 หนังสือคำประกันจากรถนาการซึ่งผู้ชนะการคัดเลือก
จะต้องจัดส่งนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการคัดเลือก

หนังสือคำประกัน

เลขที่ วันที่

ข้าพเจ้า..... (ชื่อธนาคาร)..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
โดย..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สำนักงาน กสทช.”
ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่..... (ใส่ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการคัดเลือก)..... เลขที่นิติบุคคล.....
ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ชนะการคัดเลือก และ/หรือ ผู้รับอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ
ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะคำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ขั้นต้น
ในการชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตชุดข่ายงานดาวเทียมที่.....ต่อสำนักงาน กสทช. จำนวน
ไม่เกิน.....บาท (.....)
ในกรณีที่..... (ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการคัดเลือก)..... มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตาม
เงื่อนไขการชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตชุดข่ายงานดาวเทียมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศ โดย
ข้าพเจ้าตกลงจะชำระหนี้แทน..... (ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการคัดเลือก)..... ตามหนังสือ
คำประกันนี้ทั้งสิ้นทันทีที่สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ และข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และ
สำนักงาน กสทช. ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้..... (ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการคัดเลือก).....
ชำระหนี้ขึ้นก่อน

2. หนังสือคำประกันนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขยาย
กำหนดเวลาในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตชุดข่ายงานดาวเทียมดังกล่าวออกไป ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณี
นั้น ๆ ด้วย

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้คำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

ตำแหน่ง.....